

Số: *153* /BC-UBND

Hưng Yên, ngày *21* tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh về rà soát, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Công văn số 622/HĐND-VP ngày 08/9/2021), Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến ngày 20/10/2021 các cơ quan, đơn vị đã trả lời 41/41 ý kiến, kiến nghị; chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT; TH^{NA}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 153/UBND-TH ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
I	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN	
1	Cử tri huyện Tiên Lữ đề nghị tỉnh quan tâm, có chính sách hỗ trợ các hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm.	<p>A. Sở Công thương trả lời:</p> <p>I. Nhằm tạo thuận lợi trong khâu tiêu thụ và nâng cao giá trị thu nhập cho người trồng nhãn, trong những năm qua tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ như: Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông nghiệp, bao bì tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại như Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh, Lễ hội Nhãn Lòng, Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn lồng, phiên chợ nhãn và nông sản tại Khu đô thị Ecoopark, BigC Hà Nội, trung tâm XTTM- Bộ Nông nghiệp... Thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại này giúp người tiêu dùng biết đến sản phẩm nhãn lồng, nông sản của Hưng Yên. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu, kết nối thông tin sản phẩm nông sản Hưng Yên với một số nhà nhập khẩu, các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều doanh nghiệp đầu mối, nhà phân phối, siêu thị đã giao kết thương mại và ký kết hợp đồng tiêu thụ nhãn của các HTX, hộ sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh.</p> <p>1. Kết quả cụ thể như sau:</p> <p>1.1. Kết quả hoạt động xúc tiến thương mại: Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp cả trong nước và trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến công tác lưu thông, tiêu thụ nông sản hàng hoá nói chung và Nhãn lồng Hưng Yên nói riêng. Nhằm chủ động trong công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nông sản của tỉnh, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 21/10/2020 về tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, một số nội dung của Kế hoạch số 130/KH-UBND không thể triển khai, Sở Công Thương đã chủ động làm việc với Cục Xúc tiến thương mại (<i>Bộ Công Thương</i>) và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/6/2021 tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, hội nghị được tổ chức vào ngày 15/7/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên. Tham dự Hội nghị có 17 điểm cầu trong nước tại các tỉnh, thành phố lớn, trong đó có 2 điểm cầu tại 2 tỉnh biên giới Lạng Sơn và Lào Cai có sự tham dự của các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động hải quan, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu quốc tế với Trung Quốc và 42 điểm cầu thuộc 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội nghị. Đây là cơ hội lớn giúp các doanh nghiệp, HTX, nhà</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>vườn của tỉnh tham gia giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản. Tiếp nối sau khi Hội nghị Kết nối cung cầu tiêu thụ Nhân và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021 kết thúc, Phiên giao thương trực tuyến đã thu hút hơn 40 doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản từ 7 thị trường xuất khẩu của Việt Nam, gồm: Hoa kỳ, Đức, Hà Lan, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc tham gia giao dịch trực tuyến với các nhà vườn, HTX, doanh nghiệp của Hưng Yên và các doanh nghiệp các tỉnh khác của Việt Nam. Tham dự Phiên giao thương tại điểm cầu Hưng Yên, có 07 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn trồng nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap và 01 doanh nghiệp thu mua sản phẩm đã trực tiếp kết nối với các nhà nhập khẩu, phân phối từ nhiều nước tham gia hội nghị để quảng bá, giới thiệu và chào bán các sản phẩm nông sản, bao gồm: nhãn tươi, nhãn sấy khô, long nhãn và một số sản phẩm nông sản khác. Sau Phiên giao thương, sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên, long nhãn, nhãn quả sấy khô, hạt sen sấy khô, sản phẩm nghệ và nhiều sản phẩm nông sản của tỉnh đã được nhiều thị trường lớn và các người tiêu dùng trên thế giới biết đến, đặc biệt là các thị trường có thứ hạng cao trên thế giới như Mỹ, Nhật. Sản phẩm đã được nhiều doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu và yêu cầu gửi báo giá, hàng mẫu và đã đặt hàng theo đơn. Đồng thời, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, trao đổi mua bán giữa các doanh nghiệp, các vùng miền trên cả nước.</p> <p>- Hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại: Cùng với các hoạt động do tỉnh tổ chức, Sở Công Thương đã chủ động thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, nhà vườn trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức để quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản Hưng Yên, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực kinh doanh. Qua tổ chức các sự kiện kết nối giao thương, kết nối cung cầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo được liên kết, trao đổi và tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố của cả nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh, các trang trại, nhà vườn gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, phương thức, tiêu chuẩn thu mua của các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, các nhà phân phối, tiêu thụ. Sản phẩm Nhãn lồng Hưng Yên, Long Nhãn, Nhãn quả sấy khô và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh đã được nhiều thị trường lớn và người tiêu dùng trên thế giới biết đến, đặc biệt là các thị trường khó tính như Mỹ, Australia. Đồng thời, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, trao đổi mua bán giữa các doanh nghiệp, các vùng miền trên cả nước.</p> <p>1.2. Công tác tuyên truyền, quảng bá: Công tác truyền thông, quảng bá về Nông sản Hưng Yên đã được triển khai thực hiện thông qua phương thức tuyên truyền nhằm phát huy tối đa hiệu quả truyền thông, tạo điểm nhấn và thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sở Công Thương đã chủ động kết nối với các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh,</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>truyền hình trong đó có những đơn vị truyền thông có uy tín như: Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Cấp Việt Nam VTC, Đài tiếng nói Việt Nam VOV, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương, báo điện tử, mạng xã hội... về Hưng Yên tìm hiểu, xây dựng các phóng sự tuyên truyền, đưa tin giới về tình hình sản xuất, sự sẵn sàng cho vụ Nhân bội thu của người dân Hưng Yên. Đồng thời, xây dựng các phóng sự, videoclip, tạp chí, ấn phẩm giới thiệu về Nhân Lòng và các sản phẩm của tỉnh Hưng Yên tại các Hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành tổ chức. Hoạt động truyền thông, quảng bá về sản phẩm Nhân và hàng hóa nông sản có thể mạnh, sản phẩm an toàn của tỉnh được các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình trong đó có những đơn vị truyền thông có uy tín đưa tin, quảng bá đã tạo sự lan tỏa cho thương hiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước, tạo được hiệu ứng trong tiêu dùng thông qua hoạt động truyền thông, quảng bá đồng bộ, kết hợp nhiều kênh tuyên truyền, nhiều hình thức quảng bá... nhiều doanh nghiệp đầu mối, nhà phân phối, siêu thị trong và ngoài nước tìm đến thu mua sản phẩm, một số giao kết thương mại và hợp đồng tiêu thụ đã được ký kết và thực hiện có hiệu quả.</p> <p>2. Kết quả hoạt động phát triển thương mại điện tử</p> <p>Năm 2019, Sở Công Thương đã tham mưu “xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hưng Yên” và đã đưa vào hoạt động từ tháng 01 năm 2020. Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hưng Yên với tên miền http://ecomhungyen.vn. Đây sẽ là cầu nối giữa người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng. Ở đó chủ cơ sở sản xuất có thể đăng tải thông tin, kết nối thương mại, quản lý đơn hàng bán, thống kê doanh thu; người tiêu dùng có thể xem thông tin sản phẩm, thông tin về cơ sở sản xuất, phản hồi về chất lượng với cơ quan chức năng; cơ quan quản lý có thể kiểm duyệt nội dung quảng bá sản phẩm, các đánh giá... cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ tiếp tục cùng với các Bộ, Ngành và tỉnh Hưng Yên xây dựng nền tảng và công cụ pháp lý, bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng cũng như của cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh.</p> <p>Năm 2021, để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp cận với thương mại điện tử và các quy định của pháp luật về thương mại điện tử; nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại, nắm được quy trình tham gia quảng bá, giới thiệu và phân phối, bán sản phẩm thông qua “Gian Hàng Việt trực tuyến Quốc gia” trên các sàn thương mại điện tử như: Sendo, Voso, Tiki, Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị tập huấn hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử năm 2021” cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng giải pháp công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm...</p> <p>- Thông tin, kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị thương mại điện tử quốc tế B2B Alibaba.com 2021; tham dự hội thảo trực tuyến tổng kết hợp phần Dự án và đăng ký tham gia hợp phần mới trong khuôn khổ Dự án “Thương mại vì sự phát triển bền vững”; tham gia các hoạt động trong Chương trình Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021; tham dự “Khóa đào tạo kinh doanh trên sàn thương mại điện tử giảm thiểu những bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19 cho doanh nghiệp do nữ làm chủ”...</p> <p>II. Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản năm 2022</p> <p>1. Tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại: Để chủ động trong công tác xúc tiến thương mại nông sản năm 2022, trong thời gian vừa qua, Sở Công Thương đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chủ trì, đầu mối đã và đang phối hợp có hiệu quả với các Sở, ngành, địa phương xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các sự kiện xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh năm 2022, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, cụ thể:</p> <p>1.1. Tổ chức các sự kiện kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022</p> <p>1.1.1. <i>Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến</i></p> <p>- Thời gian: 01 ngày, dự kiến khoảng thời gian từ 05/7/2022 đến ngày 15/8/2022.</p> <p>- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên (Đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên).</p> <p>1.1.2. <i>Tổ chức Lễ hội Nhãn lồng Hưng Yên năm 2022</i></p> <p>- Thời gian: 03 ngày dự kiến khoảng thời gian từ 05/7 đến 15/8/2022.</p> <p>- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên.</p> <p>1.1.3. <i>Tổ chức Tuần lễ Nhãn lồng - Nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2022 tại Hà Nội (dự kiến 03 địa điểm tại Hà Nội)</i></p> <p>- Thời gian: 07 ngày dự kiến khoảng thời gian từ 10/7 đến 25/9/2022.</p> <p><i>(Mỗi địa điểm sẽ diễn ra trong vòng 07 ngày, Khai mạc vào ngày thứ 6 và kết thúc vào ngày thứ 5 của tuần tiếp theo).</i></p> <p>1.1.4. <i>Phối hợp quảng bá Nhãn lồng - nông sản Hưng Yên tại sự kiện xúc tiến du lịch, giới thiệu văn hóa Hưng Yên tại khu vực Nhà bát giác - Phố đi bộ (Hà Nội) hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022:</i></p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>- Địa điểm tổ chức: Nhà bát giác - Phố đi bộ: Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; - Thời gian tổ chức: 03 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 - 25/9/2022;</p> <p><i>1.1.5. Phiên chợ Cam Hưng Yên năm 2022</i></p> <p>- Thời gian: 02 ngày (Thứ bảy, Chủ nhật) dự kiến khoảng thời gian từ 12/11 đến 28/11/2022. <i>(Duy trì phiên chợ vào ngày cuối tuần cho đến kết thúc vụ Cam năm 2022).</i></p> <p>- Địa điểm: Khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.</p> <p><i>1.1.6. Tuần lễ Cam và Nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2022 tại Hà Nội (dự kiến 03 địa điểm tại Hà Nội)</i></p> <p>- Thời gian: Trong khoảng từ 12/11 đến 25/11/2022; mỗi địa điểm sẽ diễn ra trong 07 ngày, Khai mạc vào ngày thứ 6 và kết thúc vào ngày thứ 5 của tuần tiếp theo.</p> <p>2. Tuyên truyền quảng bá, giới thiệu nông sản tỉnh Hưng Yên: Tăng cường kết nối với các cơ quan truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình của Trung ương và các địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh Hưng Yên tại thị trường trong nước và nước ngoài; xây dựng các phóng sự, videoclip, tạp chí, ấn phẩm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của tỉnh Hưng Yên tại các Hội nghị, hội thảo để các đại biểu nghiên cứu tìm hiểu, kết nối tiêu thụ Nhân và các sản phẩm nông sản hàng hóa của tỉnh.</p> <p>3. Tăng cường kết nối với thị trường nước ngoài Sở Công Thương sẽ trực tiếp kết nối với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Ngoại giao và các các tỉnh khu vực biên giới lựa chọn các Hội nghị, Hội thảo, Hội chợ triển lãm, các sự kiện xúc tiến thương mại phù hợp với tình hình thực tế cũng như phát huy được thế mạnh các sản phẩm nông sản của tỉnh để kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, nhà vườn của tỉnh tham gia nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.</p> <p>4. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hưng Yên và quốc gia giai đoạn 2020-2025; các giải pháp nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa của tỉnh trong và ngoài nước thông qua ứng dụng thương mại điện tử, cụ thể: Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng TMĐT, phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử, kỹ năng tham gia, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; đồng thời tổ chức các sự kiện, chương trình đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh, góp phần đưa các sản phẩm nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp...</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>B. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ trả lời:</p> <p>Trong những năm qua tỉnh Hưng Yên, huyện Tiên Lữ đã tích cực hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện rất nhiều, không chỉ trong tiêu thụ sản phẩm mà cả trong quá trình sản xuất, chế biến nông sản như: hỗ trợ 50% giá giống lúa chất lượng, hỗ trợ ghép giống nhãn chất lượng cao, giống vải Trứng, hỗ trợ 50% giá phân hữu cơ vi sinh đối cây ăn quả được chứng nhận Vietgap, hỗ trợ thuốc diệt chuột, hỗ trợ chăn nuôi lợn an toàn sinh học, hỗ trợ chăn nuôi bò thịt hàng hóa chất lượng cao, hỗ trợ mua máy ép tách phân trong chăn nuôi để xử lý môi trường; hỗ trợ trong nuôi cá thâm canh, nuôi cá trong ao bán nổi, nuôi cá sông trong ao; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chứng nhận Vietgap trong trồng trọt và chăn nuôi, chứng nhận lại Vietgap, chứng nhận Ocop cho các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng trên địa bàn huyện; hỗ trợ máy cơ giới cho các tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp ở tất cả các khâu; hỗ trợ cấp tem truy xuất nguồn gốc, hộp đựng sản phẩm; Hỗ trợ cài đặt phần mềm bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử PostMart cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm được cấp chứng nhận Vietgap, Ocop. Rà soát cấp mã số vùng trồng của 06 vùng trồng nhãn của 08 HTX và tổ hợp tác nhãn với diện tích là 72 ha phục vụ xuất khẩu.</p> <p>Hàng năm tỉnh, huyện thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức ở tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, từ khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Năm 2021 tỉnh phối hợp với huyện tổ chức buổi gặp gỡ năm bắt tình hình sản xuất, tiêu thụ nhãn trên địa bàn huyện, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong tiêu thụ nông sản, động viên các tổ chức, cá nhân, đưa ra các giải pháp tiêu thụ nhãn trong thời gian dịch covid-19, như tổ chức hội chợ nông sản tại trung tâm tỉnh, tham gia Hội nghị trực tuyến kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021, kết nối xuất khẩu nhãn sang Châu Âu, vận động cán bộ CN, VC, người lao động tiêu thụ nhãn..... Những giải pháp hỗ trợ trên trong những năm qua của tỉnh, huyện đã tích cực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung và huyện Tiên Lữ nói riêng.</p> <p>Một số giải pháp huyện đề ra:</p> <p>Trong thời gian tới, với những đề án, kế hoạch, chương trình của tỉnh, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh, huyện sẽ tiếp tục các chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp từ khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là tạo điều kiện để người sản xuất tiếp cận với khoa học công nghệ, công nghệ cao trong sản xuất; sản xuất tập trung quy mô lớn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, có giá trị kinh tế cao và tiếp cận các thị trường cao cấp, ổn định như các siêu thị, các thành phố lớn để nông dân yên tâm sản xuất.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
2	<p>Cử tri huyện Phù Cừ đề nghị tỉnh có cơ chế đầu tư, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao cho người dân; hỗ trợ các hộ nông dân có diện tích lúa nếp bị thiệt hại của vụ mùa vừa qua.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: Trong thời gian vừa qua nhất là trong nhiệm kỳ 2016-2020 và những tháng đầu năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu HĐND, UBND tỉnh cơ bản đầy đủ các cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó có khá nhiều cơ chế chính sách thông qua một số đề án, dự án như: Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 17/8/2020); Đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025 (Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 27/8/2020); Chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh ủy). Ngoài ra có tham mưu 1 số dự án đầu tư hạ tầng sản xuất: Đề án mỗi xã, phường 1 sản phẩm tỉnh Hưng Yên 2018-2020, định hướng đến 2025; (Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 26/3/2019); đề án phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh Hưng Yên đến 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 22/3/2021)...</p> <p>Đối với hỗ trợ giống cây trồng: Năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 về việc phê duyệt hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, hàng năm UBND tỉnh hỗ trợ những giống cây trồng hàng năm, với định mức hỗ trợ không vượt quá 50% giá giống, UBND tỉnh đã phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ giống cây trồng là 7,668 tỷ đồng trong đó huyện Phù Cừ là 1,443 tỷ đồng và nguồn kinh phí huyện Phù Cừ sử dụng đến thời điểm hiện tại mới được 916,585 triệu đồng.</p> <p>Ngoài ra, Đề án “Bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” của tỉnh, năm 2021 cũng hỗ trợ các địa phương mua giống vải Trứng Hưng Yên; các giống nhãn đặc sản đã được các địa phương đánh giá cao về hiệu quả sản xuất để ghép cải tạo và mở rộng diện tích trồng vải Trứng Hưng Yên... Tổng kinh phí hỗ trợ theo đề nghị của các địa phương năm 2021 là 1,695 tỷ đồng, riêng huyện Phù Cừ được phân bổ tổng diện tích là 82 ha, tương ứng với kinh phí được hỗ trợ là 726 triệu đồng. Hiện nay, Ban quản lý đề án đang tổ chức nghiệm thu diện tích thực hiện để hỗ trợ.</p> <p>Đề nghị UBND huyện Phù Cừ nói riêng và UBND các huyện, thị xã, thành phố nói chung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện theo kế hoạch nhu cầu của các hộ nông dân cũng như sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đã được phê duyệt.</p> <p>Vật nuôi: Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: <i>Số 2589/QĐ-UBND ngày</i></p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>23/10/2018 về việc phê duyệt Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt hàng hóa chất lượng cao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2023; số 818/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 về việc phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030; theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ cho các giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao, định mức kinh phí hỗ trợ giống cụ thể như sau: Bò Laisind x Brahman: 3.000.000đ/con, Bò Laisind x BBB: 5.000.000đ/con, Lợn nái giống ngoại (Landrace, Yorkshire): 1.000.000đ/con, Gà Đông tảo: 30.000đ/con; Gà Đông tảo lai: 15.000đ/con, Gà hậu bị, vịt hậu bị: 50.000đ/con.</p> <p>Huyện Phù Cừ năm 2020 với 05 mô hình bò 59 con, gà 03 mô hình 2000 con gà Đông Tảo lai; năm 2021 đã được Ban quản lý các dự án phát triển chăn nuôi khảo sát và lựa chọn được 04 mô hình, trong đó có 02 mô hình chăn nuôi bò thịt hàng hóa chất lượng cao (quy mô 60 con và 20 con), 01 mô hình chăn nuôi vịt đẻ (quy mô 4000 con), 01 mô hình chăn nuôi lợn (quy mô 120 nái, 300 lợn thịt) an toàn sinh học theo Vietgahp.</p> <p>Hỗ trợ các hộ nông dân có diện tích lúa bị ảnh hưởng: Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có xảy ra hiện tượng một số diện tích lúa vụ mùa trổ trong khoảng thời gian từ 26/8 - 6/9/2020 có hiện tượng không vào chắc, tỷ lệ lép cao, nhất là các diện tích lúa nếp chất lượng (là giống cảm ôn). Sở Nông nghiệp và PTNT đã xác định hiện tượng lúa lép nêu trên là do: Vụ Mùa năm 2020 có nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, tính đến ngày 10/9/2020 nền nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm là 205,5⁰C, tổng số giờ nắng cao hơn trung bình nhiều năm 19,3 giờ nên lúa trổ sớm hơn so với thời gian sinh trưởng từ 5-7 ngày; thời điểm lúa bắt đầu trổ (từ ngày 25/8-10/9/2020) có 7 ngày nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 36⁰C, kèm theo gió tây, độ ẩm không khí thấp (dưới 60%) gây ra tỷ lệ lép cao trên một số diện tích lúa trổ vào giai đoạn này. Đây là 1 loại thiên tai do nắng nóng gây ra. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản gồm: Công văn số 887/SNN-TrTr ngày 22/9/2020 về việc tổng hợp diện tích lúa mùa bị ảnh hưởng do nắng nóng; Tờ trình số 225/TTr-SNN ngày 21/10/2020 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các hộ nông dân có diện tích lúa bị thiệt hại do nắng nóng gây ra ở vụ Mùa 2020, báo cáo UBND tỉnh và đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận giao Sở Tài chính thẩm định và tham mưu nguồn kinh phí hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh quyết định tại Thông báo số 363/TB-UBND ngày 20/11/2020. Sở Tài chính cũng đã có văn bản số 1298/STC-QLNS ngày 02/12/2020 về việc thẩm định kinh phí hỗ trợ diện tích lúa bị thiệt hại do nắng nóng, trong đó có đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối nguồn ngân sách của cấp huyện để thực hiện hỗ trợ một phần chi phí thiệt hại phù hợp với tình hình thực tế.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
II	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	
1	<p>Cử tri huyện Văn Lâm, Tiên Lữ phản ánh: Tình trạng các hộ dân chăn nuôi tập trung trong khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh, đề nghị các cấp, các ngành có biện pháp xử lý và có cơ chế chính sách tạo điều kiện chuyển đổi cho các hộ dân ra khu chăn nuôi tập trung.</p>	<p>1. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời: Việc các hộ dân chăn nuôi tập trung trong khu dân cư (chủ yếu là chăn nuôi lợn) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình xung quanh là thực trạng diễn ra không chỉ tại huyện Văn Lâm, mà còn tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh tả lợn Châu phi, số lượng lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy trên địa bàn huyện là rất lớn, từ đó đến nay việc tái đàn tiếp tục chăn nuôi diễn ra chậm do người dân lo lắng dịch bệnh tiếp tục quay trở lại. Trong năm 2020-2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi của người dân. Giá bán lợn hơi trên địa bàn thời gian qua có xu hướng giảm mạnh dẫn đến các hộ gia đình chăn nuôi chủ trương giảm số lượng, quy mô chăn nuôi, từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Theo quy định tại Luật chăn nuôi năm 2018, hộ gia đình chăn nuôi phải đáp ứng các yêu cầu sau: Chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người; định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch, thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi và chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y và bảo vệ môi trường. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ngành chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm của các hộ chăn nuôi quy mô lớn trong khu dân cư không đáp ứng các yêu cầu về chăn nuôi và bảo vệ môi trường theo quy định. UBND huyện Văn Lâm đang lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trong đó có dành ra diện tích đất xa khu dân cư, có điều kiện đảm bảo môi trường để tiếp nhận các dự án phát triển khu chăn nuôi tập trung; đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các hộ gia đình chăn nuôi quy mô lớn di chuyển ra khu chăn nuôi tập trung để ổn định đời sống.</p> <p>2. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ trả lời: Tiên Lữ là một trong những huyện của tỉnh Hưng Yên có nhiều lợi thế về phát triển chăn nuôi. Theo số liệu thống kê đến tháng 6 năm 2021 toàn huyện: đàn lợn 47.000 con; đàn gia cầm 1.012 nghìn con, đàn trâu, bò 4.465 con, mặc dù có số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn nhưng chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, chỉ có một số trang trại chăn nuôi tập trung. Phần lớn các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đều có các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi, Các biện pháp xử lý được áp dụng chủ yếu như: có hầm Bioga, một số tổ chức, cá nhân có máy ép tách phân, sản xuất được chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi,</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>dùng đệm lót sinh học...tuy nhiên, phần lớn nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép. Công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi về cơ bản đã được quan tâm, song do thiếu sự giám sát, kiểm soát, ý thức của người chăn nuôi, cộng với thực trạng xử lý chất thải chăn nuôi còn nhiều hạn chế nên tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở trong khu dân cư vẫn diễn ra khá phổ biến. Thực trạng trên diễn ra ở rất nhiều địa phương ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Để hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường, thời gian qua UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã, thị trấn rà soát và đã tiến hành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, các xã thị trấn đã tiến hành rà soát quy hoạch 39 khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư theo Luật Chăn nuôi 2018 ở 14 xã trên địa bàn huyện và đã trình tỉnh thẩm định. Khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện giao cho các ngành hướng dẫn các xã, thị trấn đề nghị các hộ chăn nuôi trong khu dân cư, không đảm bảo khoảng cách di chuyển ra vị trí quy hoạch. Ngoài ra UBND huyện đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp tích cực phối hợp với các địa phương triển khai mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi, đến nay, đã đưa vào sử dụng 2 máy tách phân hữu cơ của hộ ông Quang ở Lệ Xá, ông Thực ở Đức Thắng, khuyến khích các hộ chăn nuôi lắp đặt công trình hầm khí biogas nhằm giảm bớt ô nhiễm môi trường do chăn nuôi tại các vùng nông thôn. Hỗ trợ một số trại chăn nuôi gà sử dụng chế phẩm xử lý môi trường trong chăn nuôi xử lý môi trường và đệm lót sinh học trong chăn nuôi, góp phần giảm 80-90% mùi hôi của chuồng nuôi, tăng khả năng kháng bệnh cho vật nuôi. Phối hợp với tỉnh khảo sát tình hình chăn nuôi theo Luật chăn nuôi ở Thị trấn Vương.</p> <p>Một số giải pháp huyện đề ra:</p> <p>Huyện Tiên Lữ là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh về phát triển chăn nuôi với số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn do vậy công tác bảo vệ môi trường và thực trạng chăn nuôi như hiện nay huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường chăn nuôi; đồng thời khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp, công nghệ xử lý môi trường trong chăn nuôi... nhằm nâng cao chất lượng môi trường chăn nuôi trên địa huyện.</p> <p>Để tránh những hệ huy phát sinh do ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, nhất là từ các trang trại huyện sẽ giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền các địa phương cần rà soát lại thực trạng chăn nuôi hiện có để bảo đảm phát triển đúng quy hoạch khắc phục ngay những thiếu sót, nhất là công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường quản lý nhà nước, chỉ cho phép các trang trại chăn nuôi tập trung hoạt động khi bảo đảm các yêu cầu: Đủ khoảng cách xa khu dân cư, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu môi trường, trồng cây xanh cách ly và các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch bệnh... Mặt khác, xử lý nghiêm các</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>hành vi vi phạm, kiên quyết đóng cửa các trang trại không đáp ứng yêu cầu, hoặc cố tình vi phạm, để tình trạng ô nhiễm kéo dài, chậm khắc phục...</p> <p>Huyện cũng đã xác định phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài do đó song song thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực như ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong xử lý chất thải rắn, nước thải để bảo vệ môi trường, trọng tâm là xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Chăn nuôi năm 2018, Luật bảo vệ MT; xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường nông thôn; áp dụng các biện pháp đủ mạnh, có tính răn đe trong giải quyết xung đột về xử lý môi trường...,</p> <p>Cùng với đó UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục nghiên cứu ban hành các văn bản trong lĩnh vực môi trường chăn nuôi thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang tính khả thi và hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện. Ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến bảo vệ và xử lý môi trường trong chăn nuôi đảm bảo tính khả thi, đơn giản trong quá trình triển khai thực hiện. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ xử lý môi trường tiên tiến, hiện đại, tận dụng và xử lý triệt để chất thải chăn nuôi, chi phí phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và điều kiện kinh tế của người chăn nuôi.</p>
2	<p>Cử tri huyện Khoái Châu kiến nghị tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu trả lời:</p> <p>Trong thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo sát sao công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với các xã, thị trấn trên địa bàn tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như: Cơ chế chính sách pháp luật về đất đai đôi khi còn chưa phù hợp với thực tiễn như các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu nhưng đã thực hiện chuyển quyền sau ngày 01/01/2008 thì không cấp giấy chứng nhận được cho người nhận chuyển quyền, nhiều trường hợp phải phân chia thừa kế một số người đi làm ăn xa không về ký văn bản, nhiều trường hợp đất xã bán trái thẩm quyền hộ gia đình không còn giữ được phiếu thu hiện nay không có khả năng nộp tiền sử dụng đất.. ...vv. Để duy trì và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xử lý đất dôi dư trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết để tổ chức xét duyệt lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận hàng tháng, đưa nội dung này vào đánh giá, phân loại cán bộ công chức năm 2021. Đề xuất lãnh đạo UBND huyện xem xét đối với Chủ tịch UBND, công chức Địa chính ở những xã triển khai chậm, hình thức, không tích cực, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của huyện.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
3	Cử tri huyện Yên Mỹ phản ánh:	
3.1	<p>Hiện nay, trên địa bàn xã Trung Hưng, Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 đang có chủ trương mở rộng giai đoạn 2 diện tích thu hồi khoảng 216 ha, gồm các xã: Trung Hưng, Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ; trong đó xã Trung Hưng khoảng 63 ha, ranh giới dự kiến xây dựng theo quy hoạch chỉ cách khu dân cư khoảng từ 20 đến 30m, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền khi phê duyệt mặt bằng thiết kế dự án, đề nghị ranh giới dự án phải cách khu dân cư từ 50 m trở lên.</p>	<p>Sở Xây dựng trả lời: Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II do Công ty TNHH phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát được giao tổ chức lập với quy mô diện tích mở rộng khoảng 216ha, thuộc địa bàn xã Trung Hưng, xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Ranh giới quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II đã được các Sở, ngành, UBND huyện Yên Mỹ và các xã, thị trấn liên quan xác nhận. Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được lấy ý kiến thống nhất của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan, thẩm định, trình UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 15/3/2021. Trên cơ sở nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, Công ty TNHH phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát đang tổ chức lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp. Việc lập, thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II và quản lý các hoạt động quy hoạch, xây dựng trong khu công nghiệp sẽ được thực hiện đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định về quy hoạch xây dựng hiện hành; đảm bảo khoảng cách ly giữa các dự án sản xuất trong khu công nghiệp với các khu dân cư lân cận.</p>
3.2	<p>Đề nghị tỉnh cho kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý những dự án đã được bàn giao đất từ lâu, nhưng chưa đi vào hoạt động gây lãng phí, bức xúc trong Nhân dân.</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: Chín (09) tháng đầu năm 2021, Sở TNMT đã rà soát tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại 16 đơn vị và phối hợp với Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 09 đơn vị chưa được bàn giao đất đã san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên đất. Đã lập biên bản vi phạm hành chính trình UBND tỉnh xử phạt đối với 13 đơn vị, tổ chức với số tiền là 1.125 triệu đồng, yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật về Đất đai; tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với 03 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa theo điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai, chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa toàn bộ dự án vào hoạt động thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hồng Hà tại huyện Văn Lâm, Công ty Cổ phần sản xuất sản phẩm nội thất Văn Phú tại huyện Ân Thi, Công ty Thành Thêm tại huyện Kim Động). Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý theo quy định đối với các dự án vi phạm. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ sử dụng đất. Đề nghị UBND các huyện: Yên Mỹ, Văn Lâm và UBND thị xã Mỹ Hào tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn kịp thời theo thẩm quyền, đảm bảo quy định.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
3.3	<p>Tỉnh có hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện đối với dự án đầu tư theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, để việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất, bàn giao đất cho doanh nghiệp đúng theo tiến độ.</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: Luật Đất đai năm 2013 quy định các dự án sản xuất, kinh doanh không thuộc khu, cụm công nghiệp phải thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng đất. Về quy trình thực hiện đã quy định rõ tại Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014, số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/7/2017, số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021. Cụ thể: Căn Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản thi hành trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát và xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, trong đó có thủ tục: Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Sau khi có Văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, Chủ đầu tư ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật dân sự và đất đai; người sử dụng đất nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính. Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất xong, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.</p>
3.4	<p>Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy hệ tọa độ VN2000 làm cơ sở cho việc xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân trên địa bàn xã Thanh Long; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2026 cho các xã.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ trả lời: Năm 2014 - 2015, dự án VLAP được triển khai trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Tại thời điểm thực hiện dự án những thửa đất chưa được cấp GCN QSDĐ hay có biến động thì được chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu đủ điều kiện theo quy định) và người dân không phải nộp phí đo đạc, chỉnh lý. Sau năm 2015 dự án kết thúc, do vậy các xã thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng sau thời gian này không có nguồn kinh phí để điều tra, chỉnh lý biến động và cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ. Đối với xã Thanh Long, UBND huyện cũng đã có ý kiến kiến nghị với cấp tỉnh thông qua các kỳ giám sát, các buổi tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCN QSDĐ nông nghiệp trên địa bàn, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Thanh Long cũng như các xã, thị trấn chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công tác điều tra, chỉnh lý biến động (đo đạc...) làm cơ sở cho việc xét, cấp GCN.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>Ngày 26/4/2021, UBND huyện đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần tập đoàn Đất Việt lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Đến nay, hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã xây dựng xong, UBND huyện đã gửi hồ sơ về Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.</p> <p>Ngày 28/9/2021, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã họp duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Mỹ giai đoạn 2021-2030. Hiện tại UBND huyện cùng đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa phương án theo những ý kiến tham gia, góp ý trực tiếp tại cuộc họp cũng như bằng văn bản của các sở ban, ngành, có liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.</p>
3.5	<p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm thu hồi giai đoạn 1 Khu công nghiệp Viglacera, để tạo thuận lợi thu hồi dự án giai đoạn 2 của KCN Viglacera và các dự án thu hồi tiếp theo của huyện, của xã.</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</p> <p>Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên do Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên làm chủ đầu tư với quy mô 280ha (trong đó tiến độ thực hiện: giai đoạn 1 là 70ha, giai đoạn 2 là 50ha, giai đoạn 3 là 60 ha, giai đoạn 4 là 60 ha, giai đoạn 5 là 40 ha) tại các xã: Tân Lập, Trung Hòa, huyện Yên Mỹ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 712/TTg-CN ngày 30/5/2018; được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 1886532344 chứng nhận lần đầu ngày 17/7/2018; được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 02/10/2018.</p> <p>Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên hoàn thiện hồ sơ xin thuê lần 1 đất đối với diện tích 797.263,6 m² để thực hiện dự án (trong đó giai đoạn 1 có diện tích 669.389,3 m², giai đoạn 2 có diện tích 127.874,3 m²); còn 2.876 m² đất để làm hành lang bảo vệ QL39A và 2.999,1m² đất giao cho UBND xã Tân Lập quản lý và được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 07/7/2021. Trong ranh giới khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê có phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng xong (xôi đỗ). Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên cam kết tạo điều kiện cho chủ sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên khu đất của mình. Khu đất thuộc dự án của Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên là đất của hộ gia đình cá nhân và diện tích do UBND xã Tân Lập, UBND xã Trung Hòa quản lý. Theo quy định tại Điều 66 của Luật đất đai và Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất theo khoản 3 Điều 66 Luật đất đai 2013, thẩm quyền thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là UBND huyện Yên Mỹ. Đề nghị UBND huyện Yên Mỹ thực hiện theo quy định tại Điều 69, 70, 71 Luật Đất đai năm 2013; đồng thời áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân và hộ gia đình có đất bị thu hồi hiểu và đồng thuận thực hiện đúng, nghiêm các quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi; dân chủ công khai, minh bạch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tránh để xảy ra khiếu kiện phức tạp.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
3.6	<p>Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng lò đốt rác thải trên địa bàn huyện; tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp.</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</p> <p>1. Việc đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng lò đốt rác thải trên địa bàn huyện: Năm 2019, UBND tỉnh phân bổ 20 tỷ hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng lò đốt rác thải. Tuy nhiên, đến tháng 11/2019, các địa phương chưa triển khai xây dựng lò đốt rác thải; có báo cáo đề nghị chuyển kinh phí trên sang thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh kinh phí, đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo từ năm 2020, khi phát sinh nhiệm vụ xây dựng lò đốt rác trên địa bàn, các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí nguồn kinh phí để thực hiện. Đề nghị các huyện lập dự án đầu tư lò đốt rác thải trên địa bàn làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; thúc đẩy xã hội hóa đầu tư lò đốt rác thải trên địa bàn. Đề tăng cường xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đã có kế hoạch nâng công suất nhà máy xử lý rác thải Dĩ Sử đạt 150 tấn/ngày; chỉ đạo các sở ngành phối hợp UBND các huyện thẩm định dự án, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý rác thải huyện Phù Cừ, xem xét tiếp nhận dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Khoái Châu; yêu cầu Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 (Urenco 11) khẩn trương đầu tư nâng công suất xử lý rác thải đạt 200 tấn/ngày và đẩy nhanh đầu tư lò đốt rác thải công suất 200 tấn/ngày của dự án Khu xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn II, nâng tổng công suất xử lý đạt 400 tấn/ngày.</p> <p>2. Về kiến nghị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp: Quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thực hiện theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao xây dựng dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (<i>thay thế Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ</i>); Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến tham gia đối với dự thảo trên, trong đó kiến nghị Chính phủ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đảm bảo tính răn đe, hiệu quả.</p>
4	<p>Cử tri thị xã Mỹ Hào kiến nghị: Một số dự án trên địa bàn khi thu hồi đất nông nghiệp của Nhân dân làm dự án giao cho doanh nghiệp, giá đền bù cho người dân thấp. Đề nghị tỉnh quan tâm.</p>	<p>Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào trả lời:</p> <p>Hiện nay trên địa bàn thị xã đang thực hiện triển khai giải phóng mặt bằng nhiều dự án, trong đó có cả dự án theo hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất và dự án do Nhà nước thu hồi đất. Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất những năm qua, nhất là về giá bồi thường, hỗ trợ đã tăng lên. Tuy nhiên trên thực tế còn có sự chênh lệch giữa giá đất quy định của Nhà nước với giá đất thị trường nên một số dự án theo hình thức Nhà nước thu hồi đất gặp nhiều khó khăn do Nhân dân yêu cầu giá đền bù rất cao và không hợp tác trong việc kiểm kê, kiểm đếm thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án do Nhà nước thu hồi đất: UBND thị xã lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng các quy định của UBND tỉnh và các</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>Sở, Ngành (Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024; Thông báo số 01/TB-STC ngày 04/01/2021 của Sở Tài chính về đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cây trồng, vật nuôi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021; Thông báo số 21/TB-SXD ngày 13/01/2021 của Sở Xây dựng về đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình xây dựng khác trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Công văn số 75/STC-GCSDN ngày 27/01/2021 của Sở Tài chính về việc thông báo giá gạo tẻ thường làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư). Trong quá trình giải phóng mặt bằng, UBND thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân ủng hộ, đồng thuận để nhận tiền, hợp tác để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.</p> <p>Việc Nhân dân kiến nghị về việc một số dự án trên địa bàn khi thu hồi đất nông nghiệp của Nhân dân làm dự án giao cho doanh nghiệp, giá đền bù cho người dân thấp liên quan đến chính sách do UBND tỉnh ban hành. UBND thị xã đã báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới xem xét nâng giá đất trong Bảng giá đất và các khoản bồi thường, hỗ trợ khác do UBND tỉnh ban hành trên cơ sở đánh giá điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để sát với giá đất thị trường, làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phù hợp.</p>
5	<p>Cử tri huyện Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào kiến nghị: Một số dự án trên địa bàn huyện, thị xã đã được UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất nhiều năm, nhưng hiện nay vẫn chưa đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. Đề nghị tỉnh chỉ đạo, xử lý, tránh lãng phí đất.</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại mục 3.2 phần II</p>
6	<p>Cử tri huyện Văn Lâm đề nghị tỉnh quan tâm phát triển 02 cụm công nghiệp của xã Lạc Đạo đã được quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu làng nghề 3 tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời:</p> <p>Cụm công nghiệp Lạc Đạo với diện tích 21ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.</p> <p>Để mở rộng quy mô của cụm công nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020, trong đó điều chỉnh diện tích và mở rộng cụm công nghiệp</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>Lạc Đạo từ 21ha lên 42,5 ha nằm trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương và kết nối với làng nghề Minh khai giai đoạn 3 trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh.</p> <p>Cụm công nghiệp Minh Khai (giai đoạn 3) được UBND tỉnh quyết định thành lập Cụm công nghiệp tại Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 với diện tích 52,3 ha trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo. Dự án được Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số 1018/TTg-NN ngày 26/7/2021.</p> <p>UBND huyện Văn Lâm được UBND tỉnh giao thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Minh Khai tại Công văn số 1854/UBND-KT2 ngày 12/8/2021. Đến nay, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 23/8/2021 về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Minh Khai tại thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm và thông báo thu hồi đất nông nghiệp của 446 hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Như Quỳnh và 24 hộ gia đình, cá nhân tại xã Lạc Đạo có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án để thực hiện GPMB.</p>
7	Cử tri huyện Văn Giang đề nghị:	
7.1	Điều chỉnh quy hoạch khu B, dự án Bách Giang cách bờ sông Ngưu Giang 100m, để mở rộng làm đường phục vụ sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.	<p>Sở Xây dựng trả lời:</p> <p>- Tổng quan về quy hoạch xây dựng khu đô thị: Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía mới phía Đông huyện Văn Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 với quy mô diện tích khoảng 92ha, thuộc địa bàn quản lý của xã Long Hưng và xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía mới phía Đông huyện Văn Giang đã được UBND huyện Văn Giang phê duyệt tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 10/10/2008. Theo đó, Khu đô thị phía mới phía Đông huyện Văn Giang bao gồm phân khu A (diện tích khoảng 49ha) và phân khu B (diện tích khoảng 43ha). Ngày 07/8/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty cổ phần phát triển Bách Giang- DCI để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu A - Khu đô thị phía mới phía Đông huyện Văn Giang. Đồ án điều chỉnh QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A - Khu đô thị phía mới phía Đông huyện Văn Giang (Khu đô thị Modus) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 06/7/2020.</p> <p>- Việc lập, điều chỉnh quy hoạch Khu B - Khu đô thị phía mới phía Đông huyện Văn Giang: Phân khu B Khu đô thị phía mới phía Đông huyện Văn Giang nằm tiếp giáp sông Ngưu Giang và đường huyện ĐH.23. Theo định hướng tại đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>2040 đang trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì về phía Đông của sông Nguru Giang có định hướng quy hoạch tuyến đường ĐH.23 có mặt cắt ngang rộng 32m, kết nối giao thông theo trục dọc của khu vực; không định hướng tuyến đường tiếp giáp về phía Tây sông Nguru Giang.</p> <p>Ngày 08/10/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 362/TB-UBND thông báo ý kiến của UBND tỉnh về dự án “Khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang” trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tại thông báo này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:</p> <p>+ Đồng ý chủ trương không chấp thuận cho nhà đầu tư – Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Bách Giang – DCI tiếp tục triển khai khu B của dự án “Khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang” theo quyết định đã được phê duyệt; việc triển khai khu B thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành (đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư).</p> <p>+ Đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phần diện tích 27,8ha (phía Bắc đường Vành đai 3,5) thuộc khu B của dự án “Khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang” theo đề xuất của Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Bách Giang – DCI.</p> <p>Theo quy định về quy hoạch xây dựng hiện hành, việc lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 phần diện tích 27,8ha (phía Bắc đường Vành đai 3,5) cho khu B của dự án “Khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang” thuộc trách nhiệm của UBND huyện Văn Giang. Do vậy, đề nghị “Điều chỉnh quy hoạch khu B, dự án Bách Giang cách bờ sông Nguru Giang 100m, để mở rộng làm đường phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân” của cử tri huyện Văn Giang sẽ được nghiên cứu và đề xuất trong quá trình lập quy hoạch trên cơ sở đảm bảo phù hợp với định hướng tại đồ án Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040 được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành.</p>
7.2	<p>Việc đấu giá đất ở như hiện nay quá cao, những gia đình hộ nghèo không có điều kiện để đấu giá được đất ở. Đề nghị tỉnh quan tâm đến chính sách đấu giá đất đối với hộ nghèo.</p>	<p>Sở Tư pháp trả lời:</p> <p>Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản: “Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật này”. Theo đó, việc tổ chức đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất ở nói riêng phải đáp ứng các nguyên tắc và trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Đối chiếu với các quy định của Luật Đấu giá tài sản hiện nay thì chưa có quy định về chính sách ưu đãi đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với hộ nghèo. Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý đất đai và đấu giá quyền sử dụng đất.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
7.3	Tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Ngưu Giang làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân, đề nghị tỉnh quan tâm cải tạo, nạo vét, làm kè 2 bên bờ sông.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: Để đảm bảo việc tiêu thoát nước phục vụ dân sinh, công nghiệp và cấp nước tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường; ngày 31/8/2021, HĐND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Nghị Quyết số 49/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nạo vét và kè một số đoạn trên sông Ngưu Giang và giao cho Công ty TNHH một thành viên KTCT thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của cử tri huyện Văn Giang.
III LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ		
1	Cử tri huyện Phù Cừ đề nghị:	
1.1	Tỉnh chỉ đạo cho mở rộng nút giao tại chợ Chanh cũ (điểm xã Minh Hoàng) để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.	Sở Giao thông vận tải trả lời: Nút giao trên là điểm giao cắt giữa ĐH.82 với đường xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, việc mở rộng các nút giao để đảm bảo an toàn giao thông là cần thiết. Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc giữa những người tham gia ứng cử với cử tri xã Minh Hoàng tháng 12 năm 2020, chủ trương của huyện là việc nâng cấp, mở rộng công trình giao thông, giao cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất và báo cáo UBND huyện triển khai đầu tư (Công văn số 854/UBND-KT&HT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Phù Cừ). Đây là công trình thuộc hệ thống đường GTNT do UBND huyện Phù Cừ, UBND xã Minh Hoàng quản lý đầu tư xây dựng. Đề nghị UBND huyện Phù Cừ, UBND xã Minh Hoàng sớm đầu tư mở rộng nút giao để đảm bảo an toàn giao thông.
1.2	Một số Nhà văn hóa thôn đã xuống cấp, cơ sở vật chất không đáp ứng với tiêu chí nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu và phục vụ các cuộc hội họp của Nhân dân. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hỗ trợ.	Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ trả lời: Trên địa bàn huyện Phù Cừ hiện có 49 nhà văn hoá thôn độc lập, 05 nhà văn hoá dùng chung cùng các thiết chế văn hoá khác. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ-HĐND- UBND tỉnh, thực hiện Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, trên địa bàn huyện Phù Cừ có 09 nhà văn hoá thôn được hỗ trợ xây mới, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 09 tỷ đồng; ngân sách huyện hỗ trợ 2.250 triệu đồng. Hàng năm, huyện đều có cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội, trong đó hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn với mức hỗ trợ không quá 450 triệu đồng và không quá 50% giá trị quyết toán/nhà văn hóa; hiện tại huyện đang triển khai hỗ trợ xây dựng mới 10 nhà văn hoá thôn (trong đó có 05 nhà văn hoá thôn đang dùng chung với thiết chế văn hoá khác) với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện 4.500 triệu đồng (dự kiến hoàn thành trong năm 2021).

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động bố trí ngân sách cấp xã đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá cấp thôn; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; năm 2019, thị trấn Trần Cao xây dựng 01 nhà văn hoá thôn bằng 100% nguồn ngân sách của thị trấn (<i>trên 5 tỷ đồng</i>).</p> <p>Ngoài ra, năm 2019 huyện đã hỗ trợ 900 triệu đồng mua trang thiết bị Nhà văn hóa xã và thôn; năm 2020, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ trang thiết bị cho 02 nhà văn hóa thôn. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Phù Cừ còn 21 nhà văn hóa thôn đang bị xuống cấp và chưa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cần được sửa chữa, xây mới. Tuy nhiên, do ngân sách huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn; vì vậy huyện Phù Cừ rất mong Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng thiết chế nhà văn hóa thôn đạt chuẩn quốc gia và quan tâm hỗ trợ huyện Phù Cừ tăng cường đầu tư các trang thiết bị cho nhà văn hoá thôn như: trang thiết bị, âm thanh loa máy, bàn ghế,... để từng bước đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân</p>
2	Cử tri huyện Yên Mỹ đề nghị:	
2.1	<p>Tỉnh quan tâm chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.376 (đường 200 cũ) qua huyện Yên Mỹ, kết nối với Quốc lộ 5A và Khu công nghiệp Phố Nối A; tuyến đường 380; tuyến đường 381 để tránh tình trạng ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm, đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi tham gia giao thông.</p>	<p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>- Về tuyến đường ĐT.376 : Tuyến ĐT.376 qua địa phận huyện Yên Mỹ có chiều dài 10km từ xã Giai Phạm-xã Tân Việt (Km2+200-Km12+200). Năm 2007, đoạn Km2+200-Km6+100 (dài 3.9Km) đã được đầu tư nâng cấp đạt quy mô đường cấp III, chiều rộng nền đường 12m, mặt đường 11m; đoạn còn lại qua khu đông dân cư đầu tư theo quy mô hiện trạng, mặt đường 5,5m chưa đạt quy mô quy hoạch. Hiện UBND huyện Yên Mỹ làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.376 đoạn từ địa phận xã Ngọc Long (Km6+050) đến địa phận xã Tân Việt (Km12+200) dài 6,15Km; trong đó đoạn Km6+050-Km9+050 (dài 3km) với quy mô đường cấp II, chiều rộng nền đường 34m, mặt đường 2x10,5m; đoạn Km9+050- Km12+200 (dài 3,15km) đầu tư với chiều rộng mặt đường 7,5m-11,5m (tùy thuộc vào hiện trạng khu vực). Đề nghị UBND huyện Yên Mỹ đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thực hiện dự án đáp ứng nguyện vọng cử tri.</p> <p>- Về đường tỉnh ĐT.380: Đoạn qua huyện Yên Mỹ là đường QL.39 cũ, có bề rộng mặt đường BTN rộng 11m. Một số đoạn được huyện Yên Mỹ cải tạo, làm hè phố theo quy hoạch chung đô thị. Đoạn tuyến ĐT.380 đã và đang đáp ứng yêu cầu khai thác, lượng phương tiện đã được phân tải trên QL.39 đi qua địa bàn huyện Yên Mỹ. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường sẽ không thể thực hiện được, vì hầu hết dân cư tập trung bám dọc hai bên đường, Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác quản lý, bảo trì, xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn để đảm bảo an toàn giao thông.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>- Về đường tỉnh ĐT.381: Đoạn qua huyện Yên Mỹ có bề rộng mặt đường 5,5m, mặt đường láng nhựa. Hàng năm, Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên sửa chữa, bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn giao thông.</p> <p>Sở Giao thông vận tải được biết, Hội đồng nhân dân huyện Yên Mỹ đã có Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư của huyện; số 21/NQ-HĐND ngày 26/6/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư của huyện, trong đó có chủ trương đầu tư đoạn tuyến ĐT.380 từ nút giao với QL.5 đến đường vào chùa Ròng. Đề nghị UBND huyện Yên Mỹ sớm triển khai dự án.</p>
2.2	<p>Tuyến đường 382 B dọc 2 bên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét xây dựng đường gom 382 B lên thành đường cấp III đồng bằng.</p>	<p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Về đường gom hai bên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (ĐT.382B) trên địa phận tỉnh Hưng Yên có chiều dài toàn tuyến là 53,88km (cả 2 bên), mặt đường láng nhựa, có chiều rộng nền đường 5,5m, chiều rộng mặt đường 3,5m; Vì là tuyến đường công vụ được thiết kế với tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn nên hiện nay chất lượng mặt đường xấu, một số đoạn bị hư hỏng. Tuyến đường đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch cấp III (chiều rộng nền đường 12m, chiều rộng mặt đường 11m). Hiện nay dọc tuyến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (ĐT.382B) đang dần hình thành chuỗi các dự án đô thị, công nghiệp có sức thu hút đầu tư rất lớn. Đề tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thì việc sớm đầu tư ĐT.382B với quy mô trước mắt đường cấp III đồng bằng như ý kiến cư tri nêu là rất cấp bách; hiện nay đoạn tuyến từ ĐT.376 đến QL.38 (bên phải) qua địa bàn huyện Ân Thi có chiều dài 3,657km và đoạn từ ranh giới Hưng Yên - Hà Nội đến nút giao đường Vành đai 3,5 bên trái cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 2,2km đang được triển khai thi công; Đoạn từ ranh giới Hưng Yên - Hà Nội giao QL.39 bên phải cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 14,42km đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/6/2021, Sở GTVT khẩn trương lập dự án đầu tư, dự kiến sẽ triển khai thi công vào quý II/2022. Các đoạn khác, Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục tham mưu báo cáo HĐND, UBND tỉnh đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.</p>
2.3	<p>Đề nghị tỉnh sớm xây dựng tuyến đường tại phía sau các doanh nghiệp trên đường ĐT.376, để thu hút các dự án vào đầu tư, vì diện tích đất khu vực trên hiện nay rất khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.</p>	<p>1. Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Sở Giao thông vận tải đồng thuận với ý kiến cử tri nêu, việc đầu tư tuyến đường phía sau các doanh nghiệp trên ĐT.376 là cần thiết để thu hút các dự án đầu tư vào phía trong để tiết kiệm quỹ đất và dần chuyển đổi thành đất công nghiệp thay cho đất sản xuất nông nghiệp (vì đất nông nghiệp xung quanh là công nghiệp sẽ rất khó khăn trong sản xuất). Đề nghị UBND huyện Yên Mỹ kiểm tra, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất của huyện và tiến hành đầu tư xây dựng tuyến đường trên; trường hợp khó khăn thì báo cáo HĐND, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>2. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ trả lời: Theo phương án quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện Yên Mỹ có quy hoạch tuyến đường 24m phía sau các doanh nghiệp trên đường ĐT.376 để tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp nhận dự án vào đầu tư, phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã trình UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan thẩm định theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh đã đầu tư, đang triển khai thực hiện dự án tuyến đường nối đường ĐT.376 với đường ĐH.45. Mặt khác, UBND tỉnh đã có văn bản tiếp nhận một số dự án, các dự án được tiếp nhận trước mắt phải tự GPMB và làm đường khoảng 12m. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí trải apphan phần mặt đường, còn lại phần nền đường do các doanh nghiệp tự bố trí kinh phí thực hiện.</p>
2.4	<p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý lại hệ thống cống tiêu thoát nước từ phía Tây đường 39A qua phía Đông (đoạn từ khu dân cư thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng) để không xảy ra tình trạng ngập khi trời mưa to.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ trả lời: - Về hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước: Qua khảo sát thực tế, tuyến kênh bị ách tắc, tiêu chậm do 3 điểm là cống qua đường 39A; cống qua trước cửa công ty Gia Anh Hưng Yên bị bồi lắng; cống qua đường vào tập đoàn Hòa Phát đáy cống đặt quá cao dẫn đến tiêu rất chậm khi có mưa lớn ngập úng cục bộ xảy ra. - Giải pháp thực hiện: + Giải pháp trước mắt: UBND huyện Yên Mỹ sẽ đôn đốc tập đoàn Công nghiệp Hoà Phát thực hiện việc nạo vét từ cụm cống Hòa Phát đến hết danh giới thu hồi giai đoạn 1, hoàn trả đất hệ thống cống theo thỏa thuận mới. Công ty Gia Anh thực hiện việc nạo vét bùn đất trong lòng cống kết hợp làm đường vào Công ty và nạo vét đoạn kênh trước cửa Công ty hết danh giới đất giao cho Công ty. UBND xã Trung Hưng thực hiện ngay việc nạo vét khơi thông cống qua đường QL 39 mới và nạo vét khơi thông đoạn này bồi lắng khoảng 100m do xưởng đóng thùng ô tô san lấp một phần kênh và xử lý yêu cầu xưởng đóng thùng ô tô giải tỏa đoạn san lấp. + Giải pháp lâu dài: Cống qua đường 39A và cống đi qua trước cửa công ty Gia Anh Hưng Yên đã nằm trong dự án của UBND tỉnh, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39A, thời gian triển khai giai đoạn 2021 đến 2025. Khi dự án thực hiện việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39A triển khai; UBND huyện sẽ có ý kiến đề nghị Ban quản lý dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39A phối hợp đưa giải pháp đặt cống, cải kênh để đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho lưu vực.</p>
2.5	<p>Đề nghị tỉnh phê duyệt địa điểm quy hoạch chợ Nghĩa Hiệp theo Công văn số 3693 ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, đề địa phương sớm thực hiện công trình theo quy</p>	<p>1. Sở Công thương trả lời: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương đã có văn bản tham gia ý kiến đối với dự án đầu tư “Chợ Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ” với mục tiêu: Kinh doanh chợ hạng II; quy mô: khu chợ và dịch vụ tổng hợp ngoài trời 4.500m², khu quầy bán lẻ hàng hóa 200 quầy hàng; dự án triển khai tại khu đất có diện tích khoảng 7.796m² trên địa</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
	định.	<p>bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, dự án do Công ty CP dịch vụ Thành Lộc Hưng Yên là chủ đầu tư. Dự án “Chợ Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ” đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 15/6/2016. Theo thông tin từ UBND huyện Yên Mỹ, UBND huyện Yên Mỹ đã chỉ đạo UBND xã Nghĩa Hiệp và các phòng chuyên môn phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ Thành Lộc Hưng Yên trong việc lên phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và lập quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án, trình thẩm định theo quy định. Tuy nhiên, quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày 18/10/2017, Công ty Cổ phần dịch vụ Thành Lộc Hưng Yên chưa hoàn thành nhiệm vụ theo nội dung chỉ đạo tại công văn số 3693/UBND-TH ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh và dự án được giao lại cho UBND xã Nghĩa Hiệp làm Chủ đầu tư. Đến nay, UBND xã Nghĩa Hiệp đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án trong đó bố trí đất tại vị trí mặt tiền phía trước chợ (đường vào thôn Thanh Xá) xin đấu giá quyền sử dụng đất để lấy tiền đầu tư xây dựng chợ dân sinh truyền thống và các công trình hạ tầng phúc lợi của địa phương, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục trình thẩm định, phê duyệt mặt bằng theo quy định.</p> <p>2. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ trả lời:</p> <p>Theo Công văn số 3693/UBND-TH ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Dự án chợ Nghĩa Hiệp, trong đó có giao cho Công ty cổ phần dịch vụ Thành Lộc Hưng Yên lập mặt bằng tổng thể dự án trình thẩm định phê duyệt theo quy định (trước khi phê duyệt phải thống nhất với UBND huyện Yên Mỹ và UBND xã Nghĩa Hiệp). Tại mục 6 của Công văn số 3693/UBND-TH có nêu: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 18/10/2017, Công ty Cổ phần dịch vụ Thành Lộc Hưng Yên không hoàn thành việc đền bù GPMB để triển khai dự án thì giao UBND xã Nghĩa Hiệp làm chủ đầu tư”.</p> <p>Đến nay, UBND xã Nghĩa Hiệp đã thực hiện theo quy trình lập thẩm định để đầu tư xây dựng dự án. Hiện tại, UBND huyện Yên Mỹ đang lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện; sau khi quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện Yên Mỹ sẽ chỉ đạo UBND xã Nghĩa Hiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.</p>
2.6	Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 Nhà văn hóa của thôn Lục Điền và Xuân Lai (xã Minh Châu); nâng cấp, cải tạo khu di tích Hải Thượng Lãn Ông tại xã Liêu Xá.	<p>Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ trả lời:</p> <p>1. Dự án xây dựng nhà văn hóa (NVH) thôn Lục Điền, Xuân Lai nằm trong tiêu chí mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2020. Năm 2020, UBND xã Minh Châu đã tiến hành xây dựng NVH thôn Xuân Lai, Lục Điền và cơ bản đã hoàn thành các hạng mục với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 2.7 tỷ đồng/1 NVH (trong đó nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng/NVH; ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác 1.7 tỷ đồng/NVH). Hiện chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa từ tỉnh giai</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>đoạn 2015 - 2020 đã kết thúc. UBND huyện Yên Mỹ chỉ đạo xã Minh Châu tiếp tục huy động nguồn xã hội hoá và bố trí nguồn kinh phí hợp pháp khác.</p> <p>2. Khu di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn ông - Lê Hữu Trác được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, mở rộng từ năm 2013 (Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 10/4/2013) và một số hạng mục công trình đã được tu bổ tôn tạo. Qua thời gian nhiều hạng mục công trình trong khu di tích đã xuống cấp cần được tu bổ, sửa chữa...</p> <p>- Ngày 08/4/2021 Bộ Y tế đã có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về chủ trương trùng tu, tôn tạo Khu di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Biên bản ghi nhớ số 772/BB-BYT-UBND.</p> <p>- Ngày 13/4/2021 UBND tỉnh Hưng Yên đã ra Thông báo số 110/TB-UBND trong đó yêu cầu UBND huyện Yên Mỹ khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trùng tu, tôn tạo và mở rộng Khu di tích lịch sử đại danh y Hải Thượng Lãn ông - Lê Hữu Trác.</p> <p>- Ngày 15/6/2021, UBND huyện Yên Mỹ đã gửi Tờ trình số 97/TTr-UBND, trình UBND tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trùng tu, tôn tạo và mở rộng Khu di tích lịch sử đại danh y Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác; dự kiến tổng mức đầu tư dự án dự kiến 70 tỷ đồng (Trong đó nguồn hỗ trợ của tỉnh 21 tỷ đồng; nguồn huyện 21 tỷ đồng; huy động xã hội hoá 28 tỷ đồng do Bộ Y tế huy động và các tổ chức cá nhân khác hỗ trợ).</p> <p>Thời gian tới UBND huyện Yên Mỹ tiếp tục trình các cấp phê duyệt, đưa dự án vào danh mục đầu tư công để triển khai, thực hiện. UBND huyện Yên Mỹ đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí.</p>
3	<p>Cử tri huyện Khoái Châu đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cho huyện Khoái Châu; hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến đường giao thông nội đồng, các thiết chế văn hóa ở khu dân cư.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu trả lời:</p> <p>Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn huyện vẫn đang được được đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới. Hệ thống đường huyện cơ bản đã được cải tạo, nâng cấp, kết cấu mặt đường BTXM hoặc BTN đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Hiện tại, đường huyện còn 11.9km đường ĐH.51 kết cấu mặt đường vẫn là cấp phối đá dăm, huyện đang đầu tư xây dựng giai đoạn 1 cải tạo nâng cấp ĐH.51 với 5.0km tuyến đường trên (từ bến đò Đông Ninh-giao ĐT.378) và huyện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2 trong thời gian tới. Tuy nhiên, do ngân sách của huyện có hạn, chỉ đủ để đối ứng với NS tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng các trục đường chính trên địa bàn huyện. UBND huyện vẫn tiếp tục huy động các nguồn lực, đồng thời đề nghị tỉnh để xin đầu tư hỗ trợ bằng nguồn ngân sách tỉnh khi UBND các xã có vốn đối ứng. Đề nghị các xã chủ động kêu gọi, khuyến khích người dân cùng tham gia xây dựng đường giao thông nội đồng với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
4	Cử tri huyện Văn Lâm đề nghị	
4.1	Đường ĐT.380 và ĐT.385 hiện nay đã xuống cấp, ảnh hưởng an toàn giao thông, đề nghị tỉnh xem xét cải tạo, sửa chữa và nâng cấp.	<p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>- Về ĐT.380: Hiện nay Ban QLDA đầu tư công trình giao thông - xây dựng đang thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.380 đoạn Km2+910 - Km7+00 (đoạn Dốc Nghĩa đến thị xã Mỹ Hào). Đoạn Km 0+00 - Km 2+800 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 31/8/2021, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào quý II/2022.</p> <p>- Về ĐT.385: Hiện nay Ban QLDA đầu tư công trình giao thông - xây dựng đang thi công Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.385 Km7+750- Km16+370 (Dốc Nghĩa - Lương Tài). Đoạn Từ Lương Tài đến giáp địa phận tỉnh Hải Dương mới được Sở Giao thông vận tải cho tiến hành sửa chữa, cải tạo và hoàn thành trong đầu tháng 9/2021. Đoạn Km 3+150 - Km 7+750 (Từ Thị trấn Như Quỳnh đến Dốc Nghĩa) nằm trong Kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 (Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh), dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong năm 2022.</p> <p>Về công tác quản lý, bảo trì, Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng Thanh tra sở và các đơn vị quản lý kiểm tra, sửa chữa kịp thời các hư hỏng nền, mặt đường và đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác.</p>
4.2	Đề nghị tỉnh quan tâm, cho quy hoạch và mở rộng khu Gò Nền và Nghĩa Trang thôn Tăng Bảo (hiện nay nghĩa trang gần hết đất, dân trong thôn đông trên 2.000 khẩu).	<p>Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời:</p> <p>a. Đối với khu Gò nền Thánh: Hiện nay, qua tìm hiểu Khu đất nền Thánh có tổng diện tích khoảng 420m² chưa có các hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình khảo sát thực tế khu vực cũng như làm việc với Đại diện Lãnh đạo UBND xã Tân Quang, thôn Tăng Bảo; đại diện Ban quản lý di tích thôn Tăng Bảo cho thấy:</p> <p>+ Năm 2013, Viện nghiên cứu Hán Nôm - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam sắc phong thành hoàng làng Tăng Bảo, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.</p> <p>+ Hằng năm, nhân dân thôn Tăng Bảo đều tổ chức Lễ hội truyền thống Đình làng Tăng Bảo vào ngày 03/3 âm lịch; quá trình tổ chức Lễ hội truyền thống đều được bắt đầu từ việc rước Thánh tại Khu đất nền Thánh là nơi hiện hóa của thánh theo tương truyền.</p> <p>Qua quá trình tìm hiểu và làm việc với địa phương, UBND huyện; UBND tỉnh sẽ đề nghị Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Vinhomes) để lại khu đất nêu trên là đất bảo tồn Khu đất nền Thánh theo đề nghị của địa phương.</p> <p>b. Việc mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Tăng Bảo:</p> <p>Hiện nay, theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 14/10/2019; quỹ đất dành cho nghĩa trang của các</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>thôn Tăng Bảo, cụ thể như sau: Tổng diện tích đất nghĩa trang và cây xanh cách ly là 10.920m², trong đó gồm: 6.600m² diện tích đất nghĩa trang hiện có và 4.320m² diện tích đất quy hoạch cây xanh cách ly xung quanh.</p> <p>Theo Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang có quy định: Việc xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang phải tuân thủ quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, việc sử dụng, mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Tăng Bảo phải tuân thủ theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 14/10/2019; do đó diện tích nghĩa trang của thôn Tăng Bảo chỉ được sử dụng trên diện tích hiện có và một phần diện tích quy hoạch đất cây xanh cách ly; sau này, UBND tỉnh sẽ yêu cầu Nhà đầu tư có bản vẽ quy hoạch sử dụng đất chi tiết tại các khu vực được quy hoạch nghĩa trang để điều chỉnh diện tích nghĩa trang và cây xanh cho phù hợp với nhu cầu của địa phương và cảnh quan khu vực lân cận.</p>
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ	
1	<p>Cử tri huyện Tiên Lữ phản ánh tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em mỗi dịp hè ở các địa phương, tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn còn xảy ra. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ các địa phương để có nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục phối hợp, chủ trì tổ chức nhiều hơn, tốt hơn nữa các lớp dạy bơi cho trẻ em tại các địa phương.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ trả lời:</p> <p>Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và xã hội, Phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Văn hóa huyện, Huyện đoàn Tiên Lữ rà soát, tổng hợp nội dung có liên quan đến ý kiến của cử tri huyện Tiên Lữ với Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên như đã công văn đã nêu. Kết quả rà soát, tổng hợp như sau:</p> <p>Thiếu không gian cho thiếu nhi vui chơi, giải trí và vẫn còn xảy ra tình trạng đuối nước là một thực trạng tồn tại ở huyện trong nhiều năm qua. Sự hạn hẹp về nguồn kinh phí là lý do mà hầu hết các xã, thị trấn nói riêng và huyện nói chung đang gặp phải. Từ đầu năm 2021 tới nay, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp và khó lường, đã và đang tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, nguồn thu ngân sách huyện phục vụ đầu tư công năm 2021(chủ yếu được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng từ đầu năm 2021 bị ảnh hưởng rất nhiều do mới chỉ thực hiện được 01/07 dự án hạ tầng kỹ thuật và không thể tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do phải đảm bảo giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Do vậy, việc thực hiện quy hoạch và bố trí kinh phí để hỗ trợ các địa phương xây dựng các điểm vui chơi an toàn, thân thiện đối với trẻ em trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, với lợi thế quỹ đất vùng nông thôn còn rộng, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn có liên quan đưa nội dung xây dựng sân chơi cho trẻ em vào quy hoạch sử dụng đất và bố trí vốn đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã xây dựng, hoàn thiện và trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt Đề án Tiếp tục hoàn</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>thiện và nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; trong đó, bao gồm nội dung về xây dựng sân thể thao, khu thể thao các thôn, khu phố, cải tạo ao bơi, hồ bơi nhằm phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng.</p> <p>Năm 2020- 2021, Huyện đoàn Tiên Lữ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào Tạo, phòng Lao động thương binh và xã hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè. Theo đó, các tổ chức Đoàn ở các xã, thị trấn cũng đã chú trọng hơn đến vấn đề tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi trong dịp hè như các mô hình sân chơi cho các em gắn với dạy kiến thức, kỹ năng như các mô hình dạy bơi phòng, chống đuối nước; tuyên truyền phòng, chống ma túy... Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp từ 27/4/2021 là thời điểm các em chuẩn bị nghỉ hè, nên đến nay, việc tổ chức các hoạt động hè năm 2021 không thực hiện được.</p>
2	Cử tri huyện Phù Cừ đề nghị:	
2.1	<p>Tỉnh xem xét bổ sung biên chế giáo viên các môn còn thiếu ở các bậc học, để bảo đảm việc dạy và học; điều chỉnh mức thu học thêm ở trường, hiện nay đang thực hiện 2.500đồng/tiết là quá thấp.</p>	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:</p> <p>1. Nội dung 1: Đề nghị tỉnh xem xét bổ sung biên chế giáo viên các môn còn thiếu ở các bậc học để đảm bảo việc dạy và học.</p> <p>Năm học 2020-2021, UBND tỉnh giao biên chế giáo viên mầm non, tiểu học, THCS cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở công lập của tỉnh, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giáo viên MN được giao: 3.710 giáo viên/2.573 nhóm, lớp. Đạt 1,44 GV - Giáo viên TH được giao: 4.267 giáo viên/3.335 lớp. Đạt 1,28 GV - Giáo viên THCS được giao: 3.605 giáo viên/2.027 lớp, đạt 1,78 GV <p>Đối với huyện Phù Cừ số biên chế giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được giao như sau: Giáo viên mầm non: 297 giáo viên/186 nhóm, lớp. Đạt 1,6 GV/lớp; giáo viên tiểu học: 274 giáo viên/209 lớp. Đạt 1,31 GV/lớp; giáo viên trung học cơ sở: 254 giáo viên/150 lớp. Đạt 1,69 GV/lớp. Như vậy tỷ lệ giáo viên/lớp của huyện: mầm non, tiểu học cao hơn, trung học cơ sở thấp hơn tỷ lệ chung của cả tỉnh. So với quy định về định mức biên chế giáo viên/lớp của Bộ GDĐT (Nhà trẻ: 2.5GV/lớp, mẫu giáo 2,2 GV/lớp; tiểu học: 1,5 GV/lớp, THCS 1,9 GV/lớp) thì định mức giáo viên trên lớp ở các cấp học của tỉnh còn thấp. Đây là một khó khăn lớn đối với ngành Giáo dục Hưng Yên nói chung và UBND huyện Phù Cừ nói riêng.</p> <p>Trước thực trạng thiếu giáo viên của tỉnh ở tất cả các cấp học, từ năm 2019 đến nay, Sở GDĐT đã tích cực chủ động phối hợp với Sở Nội vụ rà soát đội ngũ giáo viên các cấp và tham mưu UBND tỉnh Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ bổ sung biên chế cho các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh, cụ thể: Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 11/7/2019 đề nghị Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh, giao bổ sung biên chế; báo cáo số 47/BC-UBND ngày 30/3/2021</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>về việc rà soát biên chế ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên; báo cáo số 121/BC-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh báo cáo số trường, lớp, học sinh, số giường bệnh, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục, y tế công lập và mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên.</p> <p>Theo thống kê năm học 2021-2022, toàn tỉnh còn thiếu 3.578 giáo viên các cấp. Trong đó: các cơ sở giáo dục mầm non 2.136 giáo viên; các cơ sở giáo dục tiểu học: 997 giáo viên; các cơ sở giáo dục trung học cơ sở: 330 giáo viên; các cơ sở trung học phổ thông là 115 giáo viên (Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh). Tại huyện Phù Cù, số giáo viên các cấp còn thiếu so với số biên chế được giao năm học 2020-2021 là 232 giáo viên (mầm non thiếu 123 giáo viên, tiểu học thiếu 97 giáo viên, THCS thiếu 12 giáo viên). Nếu được Chính phủ giao bổ sung biên chế, số lượng người làm việc cho các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Hưng Yên năm 2022 thì các địa phương sẽ khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay. Để từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở tất cả các cấp học. Sở GDĐT đề nghị UBND tỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ GDĐT trình Chính phủ bổ sung biên chế giáo viên các cấp học theo định mức quy định của Bộ GDĐT cho ngành giáo dục của tỉnh. - Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tập trung xây dựng kế hoạch và có giải pháp đồng bộ để giải quyết khó khăn về biên chế giáo viên cho ngành giáo dục của tỉnh. - Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được hợp đồng giáo viên còn thiếu so với định mức quy định của Bộ GDĐT đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và thực hiện Chương trình GDPT 2018. <p>Đề nghị UBND huyện Phù Cù và UBND các huyện/TX/TP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền bảo đảm hợp lý, đúng quy định. - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tuyển dụng giáo viên còn thiếu theo biên chế được UBND tỉnh giao. - Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Công văn số 3018/UBND-NC ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng triển khai giải pháp quản lý đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế theo Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ - Xác định nhu cầu giáo viên các cấp thực hiện đặt hàng các cơ sở đào tạo giáo viên đáp ứng nguồn tuyển theo Kế hoạch của tỉnh. - Đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa phương, địa bàn có khả năng xã hội hóa cao.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>2. Nội dung 2: Đề nghị tỉnh điều chỉnh mức thu học thêm ở trường học, hiện nay đang thực hiện 2.500đồng/tiết là quá thấp.</p> <p>Trước hết, ngành GDĐT xin được tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri về nội dung trên và xin trả lời như sau:</p> <p>Hiện nay Sở GDĐT đang tham mưu xây dựng các mức kinh tế kỹ thuật và đề nghị mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ dự kiến trình UBND tỉnh trong quý IV năm 2021 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cấp địa phương, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. - Xây dựng đề nghị mức thu Học phí và các khoản thu dịch vụ theo Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.
2.2	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, vì để đáp ứng được nhu cầu và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt là chuẩn quốc gia mức độ 2, cơ sở vật chất một số trường còn gặp nhiều khó khăn, thiếu phòng chức năng, phòng bộ môn, phòng hiệu bộ, xây dựng bếp ăn một chiều cho 100% các trường mầm non.</p>	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:</p> <p>Trong những năm qua, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch để đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường như: Kế hoạch 321/KH-UBND, ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, một số định hướng đến 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch xây dựng trường Mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020;</p> <p>Hàng năm, Sở GDĐT đều có văn bản hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có của đơn vị để xác định nhu cầu xây mới, sửa chữa, cải tạo, với mục tiêu ưu tiên các hạng mục công trình là phòng học văn hóa, phòng phục vụ học tập cho học sinh.</p> <p>Chỉ đạo Phòng GDĐT các huyện, thành phố xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch tham mưu UBND huyện, thành phố trên cơ sở quy hoạch mạng lưới trường, lớp học để đảm bảo chất lượng giáo dục.</p> <p>Phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) và các chương trình, dự án khác đã được phê duyệt.</p> <p>Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường tư thục để góp phần giải quyết các khó khăn trong đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI																																																																						
		<p>Thực trạng quy mô và cơ sở vật chất huyện Phù Cừ</p> <p><i>* Giáo dục mầm non</i></p> <table border="1" data-bbox="801 252 2101 379"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Năm học</th> <th colspan="3">Số trường</th> <th colspan="3">Số cháu</th> <th colspan="3">Số nhóm, lớp</th> <th colspan="3">Số Phòng học</th> <th rowspan="2">Phòng học xây mới</th> <th rowspan="2">Trường đạt CQG</th> </tr> <tr> <th>Tổng</th> <th>Công lập</th> <th>Tư thục</th> <th>Tổng</th> <th>Công lập</th> <th>Tư thục</th> <th>Tổng</th> <th>Công lập</th> <th>Tư thục</th> <th>Tổng</th> <th>Công lập</th> <th>Tư thục</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-2022</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>5490</td> <td>5278</td> <td>212</td> <td>198</td> <td>185</td> <td>13</td> <td>195</td> <td>185</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Giáo dục Tiểu học</i></p> <table border="1" data-bbox="801 421 1883 475"> <thead> <tr> <th>Năm học</th> <th>Số trường</th> <th>Số học sinh</th> <th>Số lớp</th> <th>Số phòng học</th> <th>Phòng học xây mới</th> <th>Trường đạt CQG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-2022</td> <td>12</td> <td>7249</td> <td>209</td> <td>213</td> <td>36</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Trung học cơ sở</i></p> <table border="1" data-bbox="801 517 2002 635"> <thead> <tr> <th>Năm học</th> <th>Số trường</th> <th>Số học sinh</th> <th>Số lớp</th> <th>Số phòng học</th> <th>Phòng học xây mới</th> <th>Trường đạt CQG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-2022</td> <td>13 trường THCS và 2 trường TH&THCS</td> <td>4633</td> <td>138</td> <td>139</td> <td>14</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> <p>Để đáp ứng được nhu cầu và xây dựng trường chuẩn quốc gia, đặc biệt là chuẩn quốc gia mức độ 2. Ngày 05/7/2021, Sở GDĐT tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025.</p>	Năm học	Số trường			Số cháu			Số nhóm, lớp			Số Phòng học			Phòng học xây mới	Trường đạt CQG	Tổng	Công lập	Tư thục	Tổng	Công lập	Tư thục	Tổng	Công lập	Tư thục	Tổng	Công lập	Tư thục	2021-2022	14	14	0	5490	5278	212	198	185	13	195	185	10	14	8	Năm học	Số trường	Số học sinh	Số lớp	Số phòng học	Phòng học xây mới	Trường đạt CQG	2021-2022	12	7249	209	213	36	10	Năm học	Số trường	Số học sinh	Số lớp	Số phòng học	Phòng học xây mới	Trường đạt CQG	2021-2022	13 trường THCS và 2 trường TH&THCS	4633	138	139	14	11
Năm học	Số trường			Số cháu			Số nhóm, lớp			Số Phòng học			Phòng học xây mới	Trường đạt CQG																																																										
	Tổng	Công lập	Tư thục	Tổng	Công lập	Tư thục	Tổng	Công lập	Tư thục	Tổng	Công lập	Tư thục																																																												
2021-2022	14	14	0	5490	5278	212	198	185	13	195	185	10	14	8																																																										
Năm học	Số trường	Số học sinh	Số lớp	Số phòng học	Phòng học xây mới	Trường đạt CQG																																																																		
2021-2022	12	7249	209	213	36	10																																																																		
Năm học	Số trường	Số học sinh	Số lớp	Số phòng học	Phòng học xây mới	Trường đạt CQG																																																																		
2021-2022	13 trường THCS và 2 trường TH&THCS	4633	138	139	14	11																																																																		
2.3	Hỗ trợ đóng bảo hiểm cho nhân viên nấu ăn của khối trường mầm non.	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:</p> <p>Vấn đề này là khó khăn chung cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên toàn quốc nói chung và của tỉnh Hưng Yên nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Hiện tại tỉnh Hưng Yên chưa hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm cho nhân viên nấu ăn của khối trường mầm non với lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại Điều 4 Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở mầm non công lập không quy định danh mục vị trí việc làm cho nhân viên cấp dưỡng (nấu ăn). - Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định định Chính sách phát triển giáo dục mầm non, có chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em cho các cơ sở giáo dục mầm non ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn. Tuy nhiên, tại Điều 6 của Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV cũng quy định “Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có tổ chức bán trú thì được hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn như sau: Cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo thì được ký 01 lao động hợp đồng để bố trí vào vị trí nấu ăn” và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định về mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở 																																																																						

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 có quy định “Tiền tổ chức ăn bán trú, chăm sóc bán trú, đồ dùng cá nhân của học sinh bán trú: mức thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh; được UBND cấp xã nơi nhà trường đóng và Phòng GDĐT phê duyệt”.</p> <p>Như vậy, căn cứ vào các quy định của 02 văn bản nói trên. Hiện nay, hầu hết nhà trẻ, trường mầm non trên địa bàn tỉnh có tổ chức ăn bán trú đã chủ động ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ nấu ăn và nguồn kinh phí để chi cho việc này được lấy từ nguồn chi trong công tác bán trú đã thỏa thuận với phụ huynh. Do đó, mức chi cho nhân viên nấu ăn (bao gồm chi tiền lương và chi hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội) ở từng cơ sở giáo dục, từng địa phương là phụ thuộc vào việc thỏa thuận của cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh đồng thời được UBND cấp xã/phường/thị trấn và phòng GDĐT phê duyệt.</p> <p>Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động đề nghị UBND huyện, Phòng GDĐT huyện Phù Cừ tiếp tục chỉ đạo các trường mầm non công lập thỏa thuận với các bậc phụ huynh học sinh kinh phí chi công tác nấu ăn đảm bảo đủ mức lương tối thiểu đảm bảo cuộc sống và đóng BHXH với người lao động, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các văn bản hiện hành để tham mưu, đề nghị các cấp có thẩm quyền có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non theo các quy định.</p>
3	Cử tri huyện Yên Mỹ đề nghị:	
3.1	<p>Tỉnh bổ sung biên chế giáo viên các môn còn thiếu ở các bậc học để đảm bảo việc dạy và học; hỗ trợ kinh phí để xây dựng thêm phòng học do số lớp tăng hàng năm, xóa phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp; tu sửa, bổ sung hệ thống công trình vệ sinh trong các trường học; đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học.</p>	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: Nội dung 1: Đề nghị tỉnh bổ sung biên chế giáo viên các môn còn thiếu ở các bậc học để đảm bảo việc dạy và học.</p> <p>Về việc này, quan điểm của tỉnh là có lớp học phải có giáo viên, nên ngay từ năm 2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 132/BC-UBND ngày 11/7/2019 đề nghị Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh, giao bổ sung biên chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 4012/BGDĐT-NGCBLGD ngày 06/9/2019 gửi Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung biên chế. Tháng 4/2020, UBND Tỉnh đã có buổi làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung biên chế còn thiếu so với định mức quy định.</p> <p>Trước mắt, tình trạng thiếu giáo viên của tỉnh diễn ra ở tất cả các bậc học, cấp học. Theo thống kê năm học 2019-2020 tỉnh ta còn thiếu 3409 biên chế giáo viên (mầm non thiếu 2.294 giáo viên, tiểu học thiếu 689 giáo viên, THCS thiếu 343 giáo viên, THPT thiếu 83 giáo viên).</p> <p>Tại huyện Yên Mỹ, theo thống kê còn thiếu 447 giáo viên (mầm non thiếu 270 giáo viên, tiểu học thiếu 113 giáo viên, THCS thiếu 53 giáo viên, THPT thiếu 11 giáo viên). Việc giao biên chế giáo viên cho các đơn vị là căn cứ vào kế hoạch đề nghị của các đơn vị, đề án tinh giản biên</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>chế đã được tỉnh phê duyệt và số biên chế cắt giảm hàng năm của Bộ Nội vụ. Việc tinh giản 10% không thực hiện cào bằng mà thực hiện dựa trên các căn cứ nêu trên song vì tình trạng thiếu giáo viên quá nhiều nên các cấp thực hiện gặp nhiều khó khăn; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ đã phối hợp với các ban ngành, UBND các huyện/thị xã/thành phố và đã thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của tỉnh là có lớp học phải có giáo viên.</p> <p>Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh Hưng Yên có Công văn số 3018/UBND-NC về việc xây dựng triển khai giải pháp quản lý đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế theo Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ (đi sâu về giải pháp hợp đồng với các đơn vị thiếu giáo viên); Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp quản lý đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (giải pháp về biên chế tự chủ đối với các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên).</p> <p>Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh mà thường trực là Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên cũng như UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2021 theo hướng bước đầu khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trên toàn tỉnh và huyện Yên Mỹ nói riêng.</p> <p>Trước mắt, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tạm thời các đơn vị điều giáo viên dạy tăng giờ, UBND các huyện/TP/TX bố trí kinh phí chi trả giáo viên dạy thừa giờ theo quy định.</p> <p>Thực hiện Công văn số 240/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/01/2021 của Bộ GDĐT về việc rà soát biên chế ngành giáo dục, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT và UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp số lượng giáo viên còn thiếu của các cơ sở giáo dục theo từng cấp học, từng môn và đề xuất số lượng biên chế bổ sung năm học 2021-2022 theo từng cấp.</p> <p>Ngày 30/3/2021, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 47/BC-UBND về việc rà soát biên chế ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên gửi Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ. Theo đó, năm học 2021-2022, dự kiến số biên chế giáo viên của tỉnh còn thiếu 3.861 người cho các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh theo quy định về định mức GV/lớp của Bộ GDĐT. Trong đó: số giáo viên thiếu đối với GDMN 2.378 biên chế, tiểu học 936 biên chế, THCS 296 biên chế, TH&THCS 104 biên chế, THPT 137.</p> <p>Tại huyện Yên Mỹ, biên chế được giao cho các cấp học 1637 biên chế, số có mặt đến tháng 3/2021 là 1589 biên chế, số biên chế chưa tuyển dụng là 48 biên chế. Theo quy định về định mức GV/lớp của Bộ GDĐT, dự kiến năm học 2021-2022 huyện Yên Mỹ còn thiếu 530 giáo viên. Trong đó: số giáo viên thiếu đối với GDMN 268 biên chế, tiểu học 165 biên chế, THCS 78 biên chế, TH&THCS 19.</p> <p>Để từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên của tỉnh diễn ra ở tất cả các cấp học. Sở</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>GDĐT đề nghị UBND tỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ GDĐT trình Chính phủ bổ sung biên chế giáo viên các cấp học theo định mức quy định cho ngành giáo dục của tỉnh. - Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị của tỉnh tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp đồng bộ, toàn diện để giải quyết khó khăn về biên chế giáo viên cho ngành giáo dục của tỉnh. - Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được hợp đồng giáo viên còn thiếu so với định mức quy định của Bộ GDĐT đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và thực hiện Chương trình GDPT 2018. <p>Sở GDĐT đề nghị UBND huyện Yên Mỹ và UBND các huyện/thị xã/thành phố:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền bảo đảm hợp lý, đúng quy định. - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tuyển dụng giáo viên còn thiếu theo biên chế được UBND tỉnh giao. - Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Công văn số 3018/UBND-NC ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng triển khai giải pháp quản lý đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế theo Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ. - Đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa phương, địa bàn có khả năng xã hội hóa cao. <p>2. Nội dung 2: Đề nghị tỉnh hỗ trợ ngân sách để xây dựng thêm phòng học do số lớp tăng hàng năm, tu sửa, xây dựng công trình vệ sinh trong trường học.</p> <p>Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch để đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường như: Kế hoạch 321/KH-UBND, ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, một số định hướng đến 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Kế hoạch số 09//KH-UBND, ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch xây dựng trường Mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch 02/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 4/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch 14/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025.</p> <p>Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố tăng</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị trường học hiện có, trên cơ sở đó: (1) Điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng; (2) Xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, sửa chữa phòng học (ưu tiên đảm bảo 1 lớp/phòng cho cấp tiểu học), phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn, phòng ở cho học sinh nội trú, học sinh bán trú); mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đảm bảo đủ đủ điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;</p> <p>Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch tham mưu UBND huyện, TP trên cơ sở quy hoạch mạng lưới trường, lớp học để đảm bảo chất lượng giáo dục.</p> <p>Phối hợp với các ngành thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, dự án khác. Đến nay, toàn tỉnh có công trình nhà vệ sinh của giáo viên và công trình nhà vệ sinh của học sinh là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mầm non: Nhà vệ sinh trẻ em khép kín là 1.334 công trình; công trình liền kề là 860 công trình; Nhà vệ sinh giáo viên là 202 công trình; Nhà nhà vệ sinh có đủ nước và xà phòng rửa tay: 1.822 công trình. - Tiểu học: Nhà vệ sinh học sinh 636 công trình; Nhà vệ sinh giáo viên là 342 công trình; Nhà nhà vệ sinh có đủ nước và xà phòng rửa tay: 529 công trình. - Trung học cơ sở: Nhà vệ sinh học sinh 569 công trình; Nhà vệ sinh giáo viên là 338 công trình; Nhà nhà vệ sinh có đủ nước và xà phòng rửa tay: 482 công trình. - Trung học phổ thông: Nhà vệ sinh học sinh 48 công trình; Nhà vệ sinh giáo viên là 15 công trình; Nhà nhà vệ sinh có đủ nước và xà phòng rửa tay: 48 công trình. <p>Tuy nhiên, vẫn còn một số trường ở các cấp còn phải sử dụng nhà vệ sinh tạm, cũ không có mái che, chưa có tự hoại...</p> <p>Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 162/SGDĐT-KHTC ngày 12/2/2019 hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát, thống kê và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2017-2025; Công văn số 298/SGDĐT-KHTC ngày 11/03/2019 của gửi UBND huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2017-2025 và Sở GDĐT đã tham mưu xây dựng Kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2017-2025 trình UBND tỉnh tại Công văn số 719/TTr-SGDĐT ngày 15/03/2019 và đang chờ UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		Theo Luật Giáo dục 2019; Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước thì trách nhiệm xây dựng trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất của các nhà trường mầm non, tiểu học, THCS, GDNN-GDTX là do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện thị xã thành phố chịu trách nhiệm thực hiện.
3.2	Quy định cơ chế cấp kinh phí hoặc quy định mức thu tiền cho các khoản chi: môi trường, tiền nước máy sinh hoạt, tiền điện sử dụng máy điều hòa nhiệt độ tại các nhà trường... Vì hiện nay, vấn đề rác thải và vệ sinh môi trường của các nhà trường rất cần được quan tâm; đại bộ phận các trường dùng nước máy phục vụ sinh hoạt và dùng điều hòa nhiệt độ cho học sinh, trong khi tỉnh mới có quy định thu tiền nước uống và tiền điện phục vụ thấp sáng và quạt mát.	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:</p> <p>Hiện nay các nhà trường trong toàn tỉnh hoạt động theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.</p> <p>Nguồn kinh phí hoạt động hiện nay tại các nhà trường bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp: Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động (sau khi đã cân đối nguồn thu sự nghiệp); được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với đơn vị không phải là tổ chức khoa học và công nghệ); kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức; kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng (điều tra, quy hoạch, khảo sát, nhiệm vụ khác); kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do nhà nước quy định (nếu có); vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao hàng năm; vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí khác (nếu có). 2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, gồm: Phần được để lại từ số thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; thu từ hoạt động dịch vụ; thu từ hoạt động sự nghiệp khác (nếu có); lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết, lãi tiền gửi ngân hàng. 3. Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho: Theo quy định của pháp luật. 4. Nguồn khác: Nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy động của cán bộ, viên chức trong đơn vị; nguồn vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. <p>* Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hàng năm thực hiện theo Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>ngân sách địa phương của HĐND tỉnh, trong đó đảm bảo tỷ lệ 82% chi cho con người, 18% chi cho công việc hành chính, chuyên môn học tập giảng dạy, mua sắm sửa chữa nhỏ.</p> <p>Các khoản thu ngoài ngân sách cấp phát thực hiện theo Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021. Bao gồm các khoản thu: Học phí; tiền học thêm, tiền điện thắp sáng, chạy quạt lớp học; tiền nước uống của học sinh; tiền thuê dọn vệ sinh(mầm non, tiểu học); tiền trông xe cho học sinh; tiền nội trú ký túc xá; tiền tổ chức ăn bán trú, chăm sóc bán trú, đồ dùng cá nhân của học sinh bán trú; đồng phục học sinh; tiền bảo hiểm y tế, quỹ đoàn, quỹ đội, chữ thập đỏ. Vì thế khoản chi tiền xử lý môi trường, tiền nước máy sinh hoạt, tiền điện sử dụng máy điều hòa nhiệt độ tại các nhà trường hoàn toàn do các nhà trường tự chủ, tự cân đối sử dụng từ các nguồn kinh phí nêu trên theo quy định của Nhà nước.</p>
4	Cử tri thị xã Mỹ Hào phản ánh:	
4.1	<p>Hiện nay, tình trạng dạy thêm học thêm không theo quy định vẫn diễn ra, gây bức xúc cho phụ huynh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có biện pháp xử lý.</p>	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:</p> <p>* Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm học thêm (DTHT). Học thêm là nhu cầu thực tế, chính đáng của một bộ phận không nhỏ học sinh, phụ huynh học sinh nhằm giúp học sinh củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức; giúp phụ huynh học sinh quản lý, giáo dục nhân cách, đạo đức học sinh; Dạy thêm cũng là một giải pháp tích cực, chính đáng, góp phần tăng thêm thu nhập để ổn định đời sống giáo viên, là động lực để giáo viên tích cực tích lũy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giáo dục. Ở góc độ tích cực, DTHT có đóng góp quan trọng trong việc củng cố kiến thức cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường. Như vậy, nếu DTHT với mong muốn để củng cố, nâng cao kiến thức và theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, không bị giàng buộc bởi sức ép, đồng thời được tổ chức hợp lý là hoàn toàn chính đáng. Song, nếu DTHT tràn lan gây quá tải về kiến thức, giảm thời gian vui chơi, giải trí của học sinh, hưởng đến phát triển thể lực, tinh thần của học sinh là không tốt, vi phạm quy định về DTHT của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh thì cần phải được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.</p> <p>* Chỉ đạo, quản lý của Sở GDĐT về DTHT Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>DTHT, Công văn số 1472/UBND-VX ngày 13/9/2012 của UBND tỉnh về DTHT trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1738/SGDĐT-GDTrH-GDTrX ngày 10/10/2012 và Công văn số 1339/SGDĐT-GDTrH-GDTrX ngày 09/9/2013 hướng dẫn các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về tổ chức và quản lý DTHT; đồng thời triển khai Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục (trong đó có xử phạt về DTHT trái quy định) để các trường, cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên biết thực hiện.</p> <p>Ngày 11/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Sở GDĐT đã triển khai Quyết định của UBND tỉnh đến các trường, cơ sở giáo dục và ban hành Công văn số 283/SGDĐT ngày 08/3/2017 hướng dẫn các trường, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện.</p> <p>Ngày 22/01/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 04/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục); Sở GDĐT đã triển khai Nghị định đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh để thực hiện (trong đó có quy định về xử phạt hành chính về DTHT).</p> <p>Trong quản lý, các năm học Sở GDĐT luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị về DTHT; đầu kỳ nghỉ hè, Sở GDĐT đều ban hành văn bản chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh về DTHT trong kỳ học sinh nghỉ hè.</p> <p>Đối với năm học 2020-2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đa số thời gian trong năm học, học sinh phải học trực tuyến, với tinh thần “Học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học”; song Sở GDĐT vẫn chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các trường, cơ sở giáo dục về DTHT, chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ giáo viên của đơn vị trong việc tổ chức DTHT ngoài nhà trường.</p> <p>Tổng hợp phản ánh, kiến nghị của nhân dân và báo cáo của các đơn vị năm học 2020-2021 vừa qua cho thấy: Trong năm học các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở Y tế, Sở GDĐT về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm việc dạy học trực tuyến cho học sinh theo đúng chỉ đạo của Sở GDĐT, đảm bảo việc “Học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học” do đó không có hiện tượng DTHT trái quy định trong và ngoài nhà trường.</p> <p>* Trả lời ý kiến của cử tri Thị xã Mỹ Hào phản ánh hiện nay vẫn còn tình trạng DTHT trái quy</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>định gây bức xúc trong phụ huynh học sinh</p> <p>Trong suốt năm học vừa qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở GDĐT về DTHT đều không phát hiện được đơn vị nào tổ chức DTHT trái quy định; Sở GDĐT cũng không nhận được phản ánh nào của nhân dân về DTHT trái quy định của các nhà trường và của giáo viên ngoài nhà trường. Báo cáo của các trường, cơ sở giáo dục cũng khẳng định các trường, cơ sở giáo dục đều thực hiện nghiêm quy định của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh và chỉ đạo của Sở GDĐT về DTHT; các đơn vị đều quản lý chặt chẽ không để giáo viên của đơn vị tổ chức DTHT trái quy định ngoài nhà trường. Phản ánh của cử tri Thị xã Mỹ Hào về tình trạng DTHT trái quy định gây bức xúc trong phụ huynh học sinh, hiện nay Sở GDĐT mới nhận được qua yêu cầu báo cáo giải trình của HĐND tỉnh; Sở GDĐT xin tiếp thu, ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri thị xã Mỹ Hào, đồng thời xin hứa thời gian tới sẽ tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ hơn nữa các đơn vị về DTHT; đồng thời quy trách nhiệm cao hơn nữa, nặng hơn nữa cho thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý giáo viên của đơn vị về tổ chức DTHT trái quy định ngoài nhà trường.</p> <p>* Kiến nghị</p> <p>DTHT là một vấn đề nhạy cảm, mang tính xã hội rộng lớn, khi có cung (nhu cầu học thêm của học sinh) ắt sẽ có cầu (dạy thêm của giáo viên) và ngược lại. Do vậy, DTHT trái quy định có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Sở GDĐT đề nghị cử tri cùng toàn thể nhân dân tích cực giám sát việc DTHT của các nhà trường, cơ sở giáo dục đặc biệt là việc DTHT ngoài nhà trường trái quy định của giáo viên; nếu cử tri và nhân dân phát hiện chính xác ở đâu, nơi nào có DTHT trái quy định thì phản ánh ngay về cơ quan quản lý để được thanh tra, kiểm tra kịp thời; Sở GDĐT không buông lỏng quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm minh các vi phạm về DTHT theo quy định của pháp luật. Khi phản ánh, đề nghị cử tri và nhân dân phản ánh trực tiếp về cơ quan quản lý có thẩm quyền để phản ánh của cử tri và nhân dân nhanh chóng được giải quyết; cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTHT trái quy định ở bậc THPT, cử tri và nhân dân phản ánh về Sở GDĐT; DTHT trái quy định ở bậc TH và THCS cử tri và nhân dân phản ánh về Phòng GDĐT hoặc UBND cấp huyện. - Điện thoại đường dây nóng của Sở GDĐT, thường trực tiếp công dân và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân là: 02213.865.001.
4.2	Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa một số Nhà văn hóa đã xuống cấp.	<p>Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào trả lời:</p> <p>Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Đề án “Xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29/8/2017 về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>Năm 2017, UBND tỉnh hỗ trợ 04 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố: Thôn Phúc Lai - xã Hòa Phong; TDP Ngọc Trì - phường Phan Đình Phùng; thôn Vinh Quang - xã Hưng Long, thôn Bùi Bồng - xã Dương Quang mỗi nhà văn hóa được hỗ trợ 1 tỷ đồng.</p> <p>Năm 2018-2019, UBND tỉnh hỗ trợ xây mới 06 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố: TDP Đào Du - phường Phùng Chí Kiên; TDP Bền - phường Bạch Sam, thôn Vân Dương - xã Hòa Phong; thôn Bùi, Dâu - xã Cẩm Xá, thôn Mão Chinh - xã Dương Quang mỗi nhà văn hóa được hỗ trợ 1 tỷ đồng.</p> <p>Như vậy, từ năm 2017-2019 tỉnh đã hỗ trợ 10 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa. Cũng trong giai đoạn này, thị xã và các xã, phường đã cân đối nguồn lực và kêu gọi xã hội hóa tập trung nguồn lực cho lĩnh vực này khoảng 90 tỷ đồng (trong đó nguồn xã hội hóa khoảng 10 tỷ đồng).</p> <p>Từ năm 2020 đến nay, tỉnh chủ yếu hỗ trợ kinh phí cho lĩnh vực giao thông nông thôn, giáo dục, y tế... không hỗ trợ các nhà Văn hóa. Tuy nhiên, thị xã và các xã, phường đã cân đối nguồn lực và kêu gọi xã hội hóa; tập trung cho lĩnh vực này khoảng 90 tỷ đồng với 40 công trình, trong đó thị xã 26 tỷ đồng (Khu tưởng công Nguyễn Thiện Thuật 10 tỷ; Trung tâm Văn hóa, TT&DL thị xã 5 tỷ; nhà văn hóa thôn Đông Thanh, Thuận Xuyên - xã Hưng Long 2 tỷ; nhà văn hóa TDP Yên Xá - phường Phan Đình Phùng 1 tỷ; nhà văn hóa thôn Ngọc Lãng - xã Ngọc Lâm 1 tỷ; nhà Văn hóa TPD Tháp, Thọ, Trên, Rừng - phường Dị Sử, TDP Phúc Xá - phường Phan Đình Phùng... 11 tỷ. Như vậy từ khi tỉnh ban hành Đề án đến nay, thị xã và các xã, phường đã rất quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên do nguồn lực của các cấp còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cũng như nguyện vọng của Nhân dân.</p> <p>Hiện nay, nhiều công trình văn hóa, nhà văn hóa đã xuống cấp, cần xây mới; một số địa phương còn chưa có công trình văn hóa riêng... Trước thực trạng trên, với những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục tham gia đóng góp để xã hội hóa thực hiện xây dựng nhà văn hóa; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung dành nguồn lực để xây dựng nhà văn hóa các thôn, TDP. UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, nâng mức hỗ trợ cho các chương trình mục tiêu về Đề án trong giai đoạn 2022-2025 nhằm nâng cao hiệu quả của Đề án, cũng như đáp ứng được nguyện vọng và nâng cao đời sống sinh hoạt, tinh thần của Nhân dân.</p>
5	Cử tri huyện Văn Lâm kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại trạm y tế xã.	<p>Sở Y tế trả lời:</p> <p>Giai đoạn 2017-2020, ngân sách tỉnh bố trí kinh phí cho các Trung tâm y tế tuyến huyện cải tạo sửa chữa nâng cấp một số hạng mục công trình hạ tầng của đơn vị nhằm hoàn hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Đối với Trạm y tế xã, đến nay đã cơ bản đảm bảo về hạ tầng theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đến hết năm 2019, 100%</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>trạm y tế xã đạt chuẩn y tế xã theo quy định tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020.</p> <p>Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2025. Nội dung Kế hoạch chia làm 2 giai đoạn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giai đoạn 1 (2017-2020): Tập trung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng: tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế xã, hướng dẫn sử dụng Bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi... - Giai đoạn 2 (2021-2025): Tổng kết giai đoạn 1, lựa chọn đẩy mạnh các hoạt động của kế hoạch đã triển khai có hiệu quả trong giai đoạn 1; nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi, ưu tiên cho các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; tạo môi trường thân thiện cho người cao tuổi thông qua việc thúc đẩy phong trào xã/phường/thị trấn phù hợp với người cao tuổi..... <p>Các hoạt động được triển khai thực hiện như: Tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nâng cao năng lực cho y tế cơ sở bao gồm cả trạm y tế xã/ phường/ thị trấn trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi; nâng cao năng lực cho các khoa lão khoa của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và các bệnh viện đa khoa tuyến huyện đảm bảo yêu cầu chăm sóc sức khỏe NCT ở cấp tỉnh, huyện, xã; xây dựng và duy trì hoạt động đội ngũ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình; xây dựng các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lồng ghép các nội dung tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các câu lạc bộ liên thể hệ và các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi khác.</p> <p>Việc triển khai khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại các Trạm y tế xã: 155 Trạm Y tế xã đảm bảo đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để tổ chức thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.</p> <p>Hiện nay, các Trạm Y tế tuyến xã đã được cấp phép và hoạt động theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trạm Y tế tuyến xã thực hiện chức năng khám chữa bệnh, dự phòng chăm sóc sức khỏe (tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch, y tế trường học, vệ sinh môi trường chăm sóc sức khỏe, ...); thực hiện các danh mục kỹ thuật tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế, với 76 danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản.</p> <p>Thời gian tới, ngân sách tỉnh tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp để phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi để có một cuộc sống khỏe chất lượng và ý nghĩa.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
V	VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH	
1	Đề nghị tỉnh có chính sách nâng mức cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, để người nghèo có điều kiện đầu tư, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, sớm thoát nghèo.	<p>Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên trả lời: Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong những năm qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã thực hiện cho vay tới các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới. Về mức cho vay tối đa đối với từng đối tượng, thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ. Hiện nay mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 100 triệu đồng/hộ; đối với hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 100 triệu đồng/lao động. Mức cho vay cụ thể của từng hộ căn cứ kết quả bình xét của tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo sử dụng tiền vay đúng mục đích. Đồng thời, do nhu cầu vay vốn lớn, trong khi nguồn vốn cho vay còn hạn chế nên mức cho vay bình quân đến 30/9/2021 đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 48,1 triệu đồng/hộ; đối với hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 41,5 triệu đồng/lao động.</p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp hàng năm cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nắm bắt nhu cầu, tổng hợp, báo cáo NHCSXH Trung ương tăng cường bổ sung nguồn vốn để có thể nâng mức cho vay đối với những đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn theo quy định.</p>
2	Cử tri huyện Yên Mỹ đề nghị:	
2.1	Tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên thú y tại các thôn; chế độ đặc thù cho những thôn có số dân đông, nhưng không được tăng thêm cán bộ và phụ cấp cho thôn đó	<p>1. Nội dung: Tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên thú y tại các thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: Hiện nay, ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho nhân viên thú y ở các xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo các quy định hiện hành của Ngành Thú y như: Luật Thú y, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>thì không quy định chế độ hỗ trợ cho nhân viên thú y ở cấp thôn. Tuy nhiên, lực lượng nhân viên thú y tại các thôn là lực lượng nòng cốt tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh động vật như: tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc; tham gia tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh; nắm bắt thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh tại các thôn cho nhân viên thú y cấp xã... chỉ được hưởng công (<i>mức rất thấp so với thực tế ngày công lao động hiện nay</i>) theo số lượng gia súc, gia cầm được tiêm phòng, công khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, môi trường theo thời vụ triển khai của UBND cấp xã. Đồng thời, khi tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Do đó, kính đề nghị HĐND tỉnh quan tâm xem xét có mức hỗ trợ phù hợp cho nhân viên thú y tại các thôn.</p> <p>2. Nội dung: chế độ đặc thù cho những thôn có số dân đông, nhưng không được tăng thêm cán bộ và phụ cấp cho thôn đó. Sở Nội vụ trả lời:</p> <p>Hiện nay, chưa có quy định riêng của Trung ương về chế đặc thù đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố có dân số đông. Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 14/4/2019 của Chính phủ (<i>sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã</i>) chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở thôn được quy định theo quy mô số hộ gia đình (<i>dưới và trên 350 hộ gia đình</i>). Thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 05/7/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND (<i>quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh</i>). Theo đó, chức danh, mức phụ cấp (<i>mức bồi dưỡng</i>), số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, số lượng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được quy định theo quy mô số hộ gia đình dưới và trên 350 hộ gia đình. Cụ thể đối với thôn có trên 350 hộ dân như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với người hoạt động không chuyên trách thôn có trên 350 hộ dân: Có 03 người làm việc đảm nhiệm 03 chức danh, được khoán quỹ phụ cấp 5,0 lần hệ số mức lương cơ sở. - Đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn: Có 05 người làm việc đảm nhiệm 11 chức danh, được khoán quỹ bồi dưỡng 5,65 lần hệ số mức lương cơ sở. <p>Thực hiện Kết luận 443/TB-TTHĐND ngày 15/7/2021, HĐND tỉnh thông báo kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 05/7/2020 quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
		<p>tỉnh (<i>Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND</i>). Theo đó HĐND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND, trong đó có nội dung liên quan đến quy định khoán quỹ phụ cấp và số lượng Phó Trưởng thôn đối với các thôn có quy mô số hộ gia đình lớn.</p> <p>Ngày 13/8/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 968/SNV-TCBC về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, trong đó, Sở đề nghị Thường trực Tỉnh ủy bổ sung 02 đề xuất, kiến nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét sửa đổi bổ sung Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ, “Mỗi thôn có Trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố” chưa phù hợp với các thôn có quy mô số hộ gia đình lớn (<i>có từ 700 hộ gia đình trở lên</i>). - Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm 2 khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP “... ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền được quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở”. Việc quy định mức phụ cấp trên là thấp so với các thôn có quy mô số hộ gia đình lớn (<i>có hàng nghìn hộ gia đình</i>). Sau khi Trung ương sửa đổi các văn bản có liên quan hoặc có ý kiến phản hồi, Sở Nội vụ sẽ tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng hoặc sửa đổi các nội dung có liên quan đến chế độ đặc thù đối với thôn có dân số đông.
2.2	<p>Điều chỉnh số lượng công an chính quy giữa các xã, thị trấn cho phù hợp, để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.</p>	<p>Công an tỉnh trả lời:</p> <p>Thực hiện chủ trương của Bộ Công an; Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của UBND tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 11/2019, Công an tỉnh đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 147/147 xã, thị trấn.</p> <p>Hiện nay, theo quy định của Bộ Công an, từ tháng 8 năm 2020 Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bố trí tối thiểu 05 Công an chính quy/01 xã, thị trấn (<i>Việc triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, nhưng không được tăng biên chế và bổ sung cán bộ từ Công an đơn vị, địa phương khác về, nên Công an tỉnh mới chỉ bố trí biên chế của mỗi Công an xã, thị trấn ở mức tối thiểu là 05 cán bộ, chiến sỹ</i>). Do vậy, việc điều chỉnh số lượng Công an chính quy giữa các xã, thị trấn khi đang ở mức tối thiểu là không thực hiện được và sai quy định của Bộ Công an. Đồng thời, qua hơn 02 năm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đối với những xã, thị trấn có tình hình ANTT phức tạp thì đã được bố trí trên 05 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy.</p>

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI
2.3	<p>Đề nghị điều chỉnh quy định nguồn thu trả phí đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở nên tính vào chi phí trước khi chuyển vào ngân sách.</p>	<p>Sở Tài chính trả lời: Theo quy định tại Điều 3, Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản thì phí đấu giá quyền sử dụng đất được lấy từ các nguồn: Dự toán ngân sách được bố trí; tiền bán hồ sơ; tiền hủy cọc; các nguồn hợp lệ khác; việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán chi phí đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Quy định này không phải do Tỉnh ban hành nên Tỉnh không thể điều chỉnh theo ý kiến của cử tri. Đến nay, chưa có văn bản nào thay thế hoặc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo quy định, không sử dụng tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả phí đấu giá quyền sử dụng đất.</p>
3	<p>Cử tri huyện Văn Lâm đề nghị tỉnh nâng mức hỗ trợ cho đối tượng người cao tuổi từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi cho phù hợp.</p>	<p>Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời: Mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thực hiện theo Nghị quyết số 275/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách trợ cấp đối với người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm cử tri có ý kiến, mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi bằng 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, tương ứng bằng 135.000 đồng/người/ tháng. Từ 01/7/2021, theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mức chuẩn trợ cấp xã hội bằng 360.000 đồng, theo đó mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi bằng 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội, tương ứng 180.000 đồng/người/tháng (tăng 45.000 đồng/tháng)</p>